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Arise B.V yaingia
ubia hisa milioni 
174 na benki NMB 

Na Mwandishi Wetu

MAMLAKA ya Masoko ya Mitaji na 
Dhamana nchini imeidhinisha uham-
ishaji wa jumla ya hisa 174,500,000 
zilizokuwa benki ya NMB kutoka Ra-
bobank kwenda taasisi ya fedha Arise 
ya nchini Uholanzi.

Uhamishaji wa hisa hizo ulikami-
lika rasmi Desemba 31, mwaka jana.

Taarifa iliyotolewa na Arise kwa vy-
ombo vya habari jana, ilisema taasisi 
hiyo inamiliki asilimia 34.9 ya hisa za 
NMB ambazo zimeorodheshwa ka-
tika Soko la Hisa la Dar es Salam. 

Ilisema hisa hizo zilikuwa zina-
milikiwa na Rabobank ambayo ni 
mshirika wa Arise. Ofisa Mtendaji 
Mkuu wa Arise, Deepak Malik, alise-
ma kukamilika kwa uhamishaji hisa 
ni hatua muhimu kwa taasisi hiyo.

“Lengo kuu la Arise ni kuingia ubia 
na taasisi endelevu za kifedha za nda-
ni, ili kuongeza nguvu na kukuza upa-
tikanaji wa huduma za kifedha zenye 
ufanisi na jumuishi barani Afrika. Hili 
litasaidia kukuza uchumi na kupun-
guza umaskini,” alisema Malik.

Alisema Arise inaiona Tanzania ni 
nchi inayofaa kwa uwekezaji katika 
eneo la Afrika Kusini mwa Jangwa la 
Sahara na kuongeza kuwa ubia kati 
yake (Arise) na NMB itakuwa na ma-
tokeo chanya katika kuongeza upati-
kanaji wa huduma jumuishi za fedha 
barani Afrika. Ofisa Mtendaji Mkuu 
wa NMB, Ruth Zaipuna, alisema ku-
fanikiwa kukamilika kwa uhamisho 
wa hisa hizo ni uthibitisho tosha wa 
imani ya wawekezaji katika Benki ya 
NMB na taifa.

“Ubia huu shirikishi kati ya Arise 
na NMB unalenga kuleta faida kubwa 
ambayo itazidi matarajio ya wana-
hisa wetu katika nyanja za utendaji, 
biashara, muundo na fedha,” alisema.

Kwa mujibu wa taarifa za fedha za 
benki za robo ya tatu ya mwaka 2020, 
NMB inaongoza kwa ukubwa wa 
thamani za mali Tanzania.

“NMB ni benki kubwa Tanzania 
kirasilimali kwa mujibu wa taarifa za 
fedha za robo ya tatu ya mwaka huu. 
Rasilimali zake ziliongezeka kwa ku-
weka rekodi hadi kufikia Sh. trilioni 
7.0 kutoka Sh. trilioni 6.1 kipindi kama 
hicho mwaka 2019,” alisema.

Alisema benki hiyo pia imepata fai-
da ya Sh. bilioni 145 kipindi cha robo 
ya tatu ya mwaka ulioishia Septemba 
30, 2020, kutoka Sh. bilioni 82 mwaka 
2019. “Bila shaka uwekezaji huu wa 
muda mrefu wa Arise utasaidia mata-
rajio ya ukuaji wa NMB na kuchochea 
ukuaji wa uchumi na ustawi wa Tan-
zania kupitia ongezeko la huduma ju-
muishi za kifedha na ukuaji wa sekta 
za biashara ndogo na za kati, kampu-
ni za kijasiriamali na kilimo.”

Alisema Arise itasaidia NMB hasa 
katika kutoa miongozo na ushauri wa 
uendeshaji wa biashara sambamba 
na matakwa ya kanuni za kimataifa. 

“Ni matumaini yetu kuwa ubia huu 
utaleta matokeo chanya kwa benki ya 
NMB na Arise,” alisema Malik.

Watumishi matatani tuhuma kulipana posho fedha za JPM
Na Thobias Mwanakatwe

WATUMISHI katika Wilaya ya 
Tanganyika mkoani Katavi, wame-
ingia matatani baada ya kudaiwa 
kulipana posho Sh. milioni 16.177 
ambazo ni kati ya Sh. milioni 200 
zilizotolewa na Rais John  Magu-
fuli kwa ajili ya ujenzi wa Kituo cha 
Afya Mnyagala wilayani humo.

Mkuu wa Mkoa wa Katavi, Juma 
Homera, alipata taarifa ya kutafun-
wa fedha hizo baada ya kufanya 
ziara katika wilaya hiyo kukagua 
miradi mbalimbali ya maendeleo 
katika wilaya hiyo.

“Inakuwaje hela ambayo 
Mheshimiwa Rais ametoa kwa ajili 
ya ujenzi wa kituo cha afya nyie 
mnalipana posho, milioni 16 amba-

zo tungeweza kununulia mashine 
ya kufyatulia tofali?” Alihoji.

Homera aliagiza watumishi 
wote waliolipana posho hiyo ku-
fikia Jumatatu wazirejeshe fedha 
hizo, ili zitumike kuchimba kisima 
cha maji na kukataa kuweka jiwe 
la msingi hadi hapo fedha hizo zi-
takapopatikana.

“Mfano DC (Mkuu wa Wilaya) 
kila siku anakuja hapa analipwa 
posho, mkurugenzi ukija kutembe-
lea mradi hapa unalipwa posho... 
hapana! Sasa inakuweje watu wa-
naokuja kusimamia hapa wana-
lipwa posho?” Alihoji.

Awali, Ofisa Mipango Wilaya 
Tanganyika, Dotto Kwigema, aki-
soma taarifa ya ujenzi ya kituo hi-
cho cha afya kwa Mkuu wa Mkoa, 

alisema katika mradi huo, serikali 
ilitoa Sh. milioni 200 ambapo hadi 
sasa zimetumika Sh. 200,500,000.

Kwigema alitoa mchanganuo 
jinsi fedha hizo zilivyotumika kuwa 
ni Sh. milioni 165.834 zilizotumika 
kununulia vifaa, Sh. milioni 26.99 
malipo ya mafundi na vibarua na 
ununuzi wa trekta, Sh. 16,177,000 
kulipa posho wasimamizi wa mra-
di na Sh. 500,000 ni nguvu za wa-
nanchi.

Katika mradi wa ujenzi wa kit-
uo cha mabasi (stendi), Mkuu wa 
Mkoa, Homera aliagiza Mkuu wa 
Wilaya ya Tanganyika, Mkurugenzi 
wa Halmashauri ya Tanganyika 
na wahandisi kutoa maelezo ni 
kwanini mradi huo umekwama 
kwa miezi minne.

Homera alisema serikali inapata 
aibu kutokana na kutelekezwa kwa 
ujenzi wa stendi hiyo wakati jitiha-
da kubwa zilifanyika kupata shilin-
gi milioni 75 kwa ajili ya ujenzi wa 
mradi huo.

“Tanganyika ni wilaya nzuri 
sana, lakini ‘the way’ inavyokwen-
da, inakwenda kuharibika, kuna 
vitu vingine vinakwenda vizuri 
kama kilimo, lakini ukifika kwe-
nye miradi, Tanganyika ni mzigo, 
haiwezekani hata mkandarasi hay-
upo eneo la kazi,” alisema.

Mkuu wa Mkoa huyo aliiagiza 
Taasisi ya Kuzuia na Kupambana 
na Rushwa (TAKUKURU) na vyom-
bo vingine kuchunguza mradi wa 
ujenzi wa stendi na ripoti itolewe 
baada ya siku saba.

Mkurugenzi 
Mkuu, Taasisi 
ya Utafiti wa 
Uvuvi (TAFI-
RI), Dk. Is-
mael Kimerei 
(wapili kulia), 
akimwelezea 
jambo Naibu 
Waziri wa 
Mifugo 
na Uvuvi, 
Pauline Gekul, 
alipotembelea 
taasisi hiyo, 
iliyopo jijini 
Dar es Salaam 
Januari 6, 
2021. Kusho-
to ni Mratibu 
wa Mradi wa 
SWIOFish, Dk. 
Nichrous Mla-
lila. PICHA: 
MBARAKA 
KAMBONA

Kiama chawadia watiririshaji majitaka
Na Waandishi Wetu

MKUU wa Mkoa wa Dar es Sa-
laam, Abubakar Kunenge, amewe-
ka wazi kwamba, wanaotiririsha 
majitaka kiholela, kiama chao kipo 
njiani.

Amedokeza baadhi ya hatua 
hizo kali ni kutungwa kwa she-
ria zitakazowabana wanaokiuka 
kanuni hizo za afya, sambamba 
na kuwafuatilia kwa karibu wa-
naopuuzia elimu itakayotolewa 
kwa kuendelea kutiririsha uchafu 
huo ovyo.

“Nimepita Mikocheni, nimeku-
tana na hali hiyo. Sasa, jiulize aina 
ya watu wanaoishi huko halafu 
wanashiriki kutiririsha majitaka 
kuelekeza kwenye mito,” aling’aka 
Kunenge katika hali ya kukereka.

Mkuu wa Mkoa huyo ambaye 
kabla ya wadhifa wa sasa alikuwa 
Katibu Tawala wa Dar es Salaam, 
alitoa kauli hiyo jana alipojibu 
moja ya maswali aliyoulizwa na 
waandishi wa habari wa vyombo 
vya habari vya Kampuni za IPP, 

alipozuru kwenye makao makuu 
yake na kuzungumza na wafan-
yakazi.

Alisema amesikia kilio dhidi ya 
kadhia hiyo na hatua za awali alizo-
chukua, zinajumuisha kuzifanyia 
marekebisho baadhi ya sheria na 
kanuni zake kwa lengo la kuja na 
adhabu kali zaidi kwa wanaojihusi-
sha na vitendo hivyo.

Kunenge alisema wamebaini ad-
habu iliyopo kisheria kwa sasa kwa 
mtu anayetiwa hatiani kwa kutiriri-
sha majitaka (faini ya Sh. 50,000), 
ni ndogo kulinganisha na gharama 
za kuita gari la kunyonya majitaka.

Alisema tayari amezishaagiza 
manispaa kuzipitia upya sheria 
hizo ili kuweka adhabu kali zaidi 
kwa wanaotiririsha majitaka ka-
tika mifereji     ya barabara na mito 
jijini.

Kiongozi huyo alisema mifer-
eji iliyopo, iliyojengwa mahususi 
kupitisha maji ya mvua na siyo 
kupitisha majitaka, kunakofanywa 
na baadhi ya wakazi wa jiji hilo.

“Tunawaambia wananchi tu-

najenga mifereji kwa ajili ya maji 
ya mvua lakini bahati mbaya sana 
wanaunganisha majitaka kwenye 
mifereji ile na tumeona tatizo hilo, 
lazima tuwe na mabadiliko ya kita-
bia.

“Sasa hivi, tumeona adhabu 
ya kutiririsha majitaka ni ndogo 
kuliko gharama za kukodi gari la 
kutoa majitaka. Kwa hiyo, nime-
shaelekeza manispaa wabadilishe, 
waongeze adhabu iwe kubwa ku-
liko gharama ya kukodi gari,” ali-
bainisha.

Katika ziara yake hiyo, Kunenge 
alianika mipango iliyopo kuka-
biliana na tatizo la utupaji wa taka 
ovyo, akibainisha mpango unaoen-
delea wa kuboresha dampo la 
Pugu na kujenga madampo men-
gine katika wilaya zote za Dar es 
Salaam.

Alisema uongozi wa mkoa huo 
pia unajipanga kuhimili kiwango 
cha taka kinachozalishwa kwa ku-
jenga kiwanda cha kuchakata taka 
Mabwepande, taka zikigeuzwa 
kuwa mbolea.

Alisema kiwanda cha kuchakata 
taka cha Mabwepande kinata-
rajiwa kuchakata tani 50 za taka 
na zitazalisha tani 30 za mbolea 
kwa siku, hivyo kuwa chanzo mo-
jawapo cha mapato kwa manispaa 
husika na kupunguza gharama za 
uzoaji taka kwa wananchi.

Kunenge alisema jitihada za 
mkoa kuimarisha usafi wa jiji hilo 
la kibiashara, zinakwamishwa na 
baadhi ya wananchi wanaonde-
keza utupaji wa taka ovyo, akitolea 
mfano wakazi wa Kiwalani wilaya-
ni Temeke ambako serikali ilijenga 
mifereji na kuboresha mazingira 
ya mto, lakini baada ya muda mfu-
pi, mto na mifereji ikajazwa taka.

Vilevile, Mkuu wa Mkoa alizun-
gumzia hatua za kiserikali kuka-
biliana na mafuriko eneo la Jang-
wani, kwamba tayari mchakato wa 
kujenga daraja lenye urefu wa mita 
300 umeanza, mradi ukitarajiwa 
kugharimu Sh. bilioni 32.
lImeandikwa na Enock 
Charles na Maulid Mmbaga. 

Picha  Uk. 7
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Jafo ashtukia 
wizi mamilioni 

Na Neema Emmanuel, 
GEREMA

WAZIRI wa Nchi, Ofisi ya Rais, 
Tawala za Mikoa na Serikali za 
Mitaa (TAMISEMI), Selemani Jafo, 
ameshtukia wizi wa Sh. milioni 
350 za makusanyo ya mapato ya 
ndani katika Halmashauri ya 
Wilaya ya Sengerema, mkoani 
Mwanza.

Mwenyekiti wa halmashauri 
hiyo, Yanga Makaga, alisema hayo 
wakati akizungumza mbele ya 
Waziri Jafo, aliyekuwa kwenye zi-
ara wilayani humo.

Makaga alisema fedha hizo 
zimetafunwa na watumishi wa 
halmashauri hiyo baada ya kuzi-
kusanya kwa kutumia mfumo wa 
mashine za POSS.

Alisema watumishi hao ha-
wakuziingiza fedha hizo kwenye 
akaunti ya halmashauri badala 
yake walizitafuna.

Ubadhirifu huo, umedaiwa 
kufanyika baada ya Baraza la 
Madiwani kuvunjwa mwaka jana 
na baraza jipya lilipoapishwa 
liliagiza wachukuliwe hatua za 
kisheria, lakini hadi sasa hakuna 
kilichofanyika.

“Mheshimiwa waziri kuna 
watumishi walitafuna fedha za 
mapato baada ya kuzikusanya 
wakitumia mashine za POSS, 
ubadhirifu huo waliufanya kip-
indi ambacho baraza la madiwani 
lilivunjwa na hakuna hatua zilizo-
chukuliwa,” alisema Yanga.

Alisema kutochukuliwa hatua 
watumishi hao kulichangia ali-
yekuwa mweka hazina wa hal-
mashauri hiyo ambaye alikuwa 
akituhumiwa kwa upotevu wa 
fedha Sh. milioni 900, mwaka 
2018/2019, kuhamishiwa Wilaya 
ya Missenyi ndani ya siku tatu 
baada ya upotevu huo kubainika, 
licha ya Taasisi ya Kuzuia na Ku-
pambana na Rushwa (TAKUKU-
RU), kuchunguza na kubaini ali-
kuwa na kesi ya kujibu.

“Huyo mtumishi alihamishwa 
ndani ya siku tatu baada ya up-
otevu wa fedha kufahamika, licha 
ya TAKUKURU kumhusisha na 
upotevu wa fedha hizo na haku-
chuliwa hatua na kwa sasa ames-
taafu,” alidai mwenyekiti huyo wa 
halmashauri.

Mkurugenzi wa halmashauri 
hiyo, Boniface Magesa, alisema 
watumishi waliohusika na upote-
vu wa mapato ya POSS baada ya 
tuhuma hizo, waliandikiwa barua 
warejeshe fedha hizo na baadhi 
wamerejesha kidogo.

Kutokana na tuhuma hizo, Jafo 
alimhoji mkurugenzi huyo saba-
bu za watumishi hao kutochuku-
liwa hatua na bado wako kazini.

“Nimegundua DED ndiye mwe-
nye matatizo, watumishi kwa nini 
hawajachuliwa hatua, haiweze-
kani mtu kachukua fedha halafu 
yuko kazini, angalieni sheria in-
asema nini vinginevyo nitaingalia 
kwa jicho lingine Halmashauri ya 
Sengerema,” alionya Jafo.

Viongozi 187 wa umma kikaangoni
Na Augusta Njoji, DODOMA

SEKRETARIETI ya Maadili ya 
Viongozi wa Umma imesema ita-
wachukuliwa hatua za kisheria 
viongozi 187 ambao hawajareje-
sha matamko yao ya rasilimali 
na madeni. 

Kwa mujibu wa taarifa iliyo-
tolewa jana na Kamishna wa 
Maadili, Jaji Sivangilwa Mwange-
si, urejeshaji wa matamko hayo 
ulikoma Desemba 31 mwaka 
jana. Jaji Mwangesi alibainisha 
kuwa, kati ya viongozi wa umma 
15,110 wanaowajibika chini ya 

kifungu cha 9(1) cha Sheria ya 
Maadili ya Viongozi wa Umma 
namba 13 ya mwaka 1995, hadi 
Desemba 31 mwaka jana, vion-
gozi waliorejesha matamko ni 
14,923.

Alisema idadi hiyo ya walio-
rejesha ni sawa na asilimia 98.8, 
huku wasiorejesha ni asilimia 1.2. 
“Viongozi ambao hawajarejesha 
matamko yao taratibu za kishe-
ria zitafuatwa dhidi yao, pia 
kwa matamko ya viongozi am-
bayo tumepokea tutaendelea na 
uchambuzi kubaini usahihi wa 
taarifa zilizomo,” alisema.

Askari walionaswa tuhuma rushwa, uhalifu wafukuzwa 
Na Cynthia Mwilolezi,             
ARUSHA

JESHI la Polisi Mkoa wa Arusha 
limewafukuza kazi askari wanne wa-
naodaiwa kujihusisha na matukio 
mawili tofauti ya kihalifu, akiwamo 
William Joseph, aliyekamatwa juzi 
na Mkuu wa Wilaya ya Arusha, Ke-
nani Kihongosi.

Askari Joseph alikutwa na 
matukio ya kihalifu likiwamo la 
kujiunganishia umeme kinyume 
cha sheria, misokoto 20 ya bangi, 
pombe ya moshi lita tano, vyuma 
vya bomba vya miradi ya serikali 
inayoendelea kutekelezwa, mafuta 
ya dizeli lita 85, pombe ya viroba 
boksi 84, chupa za konyagi tisa ze-
nye vimiminika ndani na pakiti tatu 
za pombe aina ya kiroba zikiwa na 
kimiminika ndani.

Askari wengine waliofukuzwa 
kazi kwa tuhuma za kushawishi 
na kupokea rushwa Desemba 24, 
mwaka jana kutoka kwa mmiliki wa 
kampuni ya Germs and Rocks Ven-
tures ya jijini Arusha ni Heavenlight 
Mushi ambaye ni askari polisi Inteli-
jensia Mkoa wa Kinondoni.

Wengine ni Gasper Paul, askari 
Intelijensia Makao Makuu ya Jeshi 
hilo na Bryton Murumbe ambaye ni 
askari Polisi Kazi za kawaida Mkoa 
wa Dodoma.

Akizungumza jana ofisini kwake, 
Kamanda wa Polisi Mkoa wa Aru-
sha, Salum Hamduni, alisema tukio 
la kwanza la askari Joseph ni ku-
kamatwa na Mwenyekiti wa kamati 
ya ulinzi na usalama na Mkuu wa 
Wilaya ya Arusha Kihongosi, Janu-
ari 5, mwaka huu, kati ya majira ya 
saa 3:00 na saa 5:00 usiku, Mtaa wa 
Muriet, Kata ya Sokoni One, Hal-
mashauri ya Jiji la Arusha.

Alisema Kihongosi aliambatana 
na Mkuu wa Upelelezi wilaya hiyo 
(OCD) na viongozi wengine wa 
Shirika la Umeme Tanzania (TA-
NESCO), baada ya kupata taarifa 
za siri      kuhusu kuwapo kwa mtu 
anayetumia umeme kinyume cha 
sheria.

Hamduni alisema baada ya jeshi 
hilo kukamilisha taratibu za kijeshi 
na kuwafukuza kazi yeye na wen-
zake, kuanzia Januari 6, mwaka 
huu, tayari upelelezi umekamilika 
na majalada ya kesi zao yamepele-

kwa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka kwa 
hatua zaidi za kisheria.

Alitoa wito kwa wananchi kuen-
delea kushirikiana na Jeshi la Polisi 
kufichua na kutao taarifa za wahali-
fu ili wachukue hatua dhidi yao.

Akielezea tukio la askari watatu 
waliofukuzwa kazi kwa tuhuma za 
kujihusisha na kupokea rushwa, 
alisema askari hao, wakiwa na raia 
sita (hakuwataja majina yao) wa-
likamatwa Desemba 24, mwaka jana 
wakishawishi na kupewa rushwa na 
kampuni hiyo.

Mapema Desemba mwaka jana 
ilidaiwa na Kamanda Hamduni 
kuwa askari hao watatu wanadaiwa 
kumteka mfanyabiashara wa ma-
dini jijini Arusha, Sammy Mollel am-
baye ni Mkurugenzi wa Kampuni ya 
Madini ya Germs and Rocks Venture 
ya jijini humo na kujipatia Sh. mil-
ioni 10 kinyume cha sheria.

Ilidaiwa kuwa askari hao wa-
likamatwa ofisini kwa Mollel De-
semba 24, mwaka jana, baada ya 
kufika kwa mara ya pili ili kuchukua 
mgao wa pili wa Sh. milioni 20 kati 
ya Sh. milioni 30 walizohitaji ku-
patiwa.

Na Mwandishi Wetu

MTOTO Queen Seraphine mwe-
nye umri wa miaka mitatu na nusu, 
anatafutwa na wazazi wake baada 
ya kutoweka katika mazingira ya 
kutatanisha nyumbani kwao Tabata 
Shule jijini Dar es Salaam.

Mama mzazi wa mtoto huyo, 
Rose Monde, alisema jana kuwa 
mwanawe huyo alitoka nyumbani 
Januari 6 mwaka huu, majira ya saa 
tatu asubuhi akiwa na dada yake 
aitwaye Daines Seraphine walipo-
tumwa kwenda kununua vitafunwa 
mtaa jirani na nyumbani kwao.

“Inasemakana wakati wakinunua 
vitafunwa, alifika mama mmoja na 
kuwaambia eti wamesukwa vizuri, 
wamependeza, na kumtaka Queen 
amlete kwangu nimsuke,” alidai 
Monde.

“Kwa mazingira hayo ni wazi 
kwamba mwanangu ameibwa na 
nimeshatoa taarifa Kituo cha Polisi 
Tabata na kufungua jalada namba 
TBT/RB/104/2021 na ninaomba 
wasamaria wema wanisaidia kump-
ata mwanangu,” alisema, wawasili-
ane naye kwa simu namba 0718-
500299 ama 0657-397772.

Ukimwona mtoto 
huyu toa taarifa



4

HABARI  KITAIFA

Ijumaa Januari 8, 2021

Mwanafunzi anayedaiwa 
kutoroshwa apatikana
Na Thobias Mwanakatwe

MWANAFUNZI wa kike wa shule ya se-
kondari ( jina linahifadhiwa), aliyedaiwa 
kutoroshwa na mfanyabiashara mmoja 
maarufu wilayani Kyela, mkoani Mbeya, 
amepatikana ikiwa ni siku tisa tangu 
atoroshwe.

Mwanafunzi huyo anayesoma kidato cha 
pili, jana alipelekwa na baba yake mzazi 
katika Kituo cha Polisi Kyela Mjini kwa ajili 
ya kutoa maelezo jinsi alivyotoroshwa na 
mfanyabiashara huyo na kuzua taharuki 
kwa familia.

Chanzo cha habari kutoka Kituo cha Poli-
si Kyela Mjini, kililiambia gazeti hili kuwa 
katika maelezo aliyoyatoa kituoni hapo, 
alithibitisha kutoroshwa na mfanyabiasha-
ra huyo ambaye alikuwa naye siku zote na 
Jeshi la Polisi linaendelea kumsaka.

Wazazi wa mwanafunzi huyo walimpele-
ka katika Hospitali ya Wilaya ya Kyela 
kupimwa afya na vipimo vimethibitisha ali-
bakwa.

Baba mzazi wa mwanafunzi huyo ( jina li-
nahifadhiwa), alisema mtoto wake aliwasili 
juzi jioni kwa basi dogo ambalo alipandia 
eneo la Uyole.

Alisema mwanafunzi huyo alianza sa-
fari yake jijini Dar es Salaam ambako ali-
pandishwa basi na mfanyabiashara anaye-
daiwa kumtorosha.

“Alipandishwa kwenye basi kutokea Dar 
es Salaam na tiketi amekuja nayo, lakini 

bahati mbaya basi hilo liliharibika njiani na 
hivyo kuamua kupanda basi dogo la abiria 
aina ya coaster,” alisema.

 Mfanyabiashara huyo anayedaiwa kum-
torosha mwanafunzi huyo alishafunguliwa 
jalada namba KY4IR/07/2021 katika Kituo 
cha Polisi Kyela.

Baba mzazi wa mwanafunzi huyo, akizun-
gumza na gazeti hili, alisema mtoto wake al-
itoroshwa na mfanyabiashara huyo Desem-
ba 29, 2020 saa 1:30 usiku na kumpeleka 
kwenye moja ya hoteli za kitalii.

Alisema Desemba 30, 2020 mfanyabi-
ashara huyo alimtuma rafiki yake wa karibu 
( jina tunalo) kwenda kuonana na wazazi wa 
mwanafunzi huyo.

“Rafiki wa mfanyabiashara huyo al-
ipokuja kwangu kuniona alinieleza kuwa 
ametumwa na mfanyabiashara kwamba 
tusimtafute yuko naye na kwamba anaom-
ba amuoe kabisa na yuko tayari kutoa hela 
atakayohitaji,” alisema.

Hata hivyo, wazazi walikataa ombi la 
mfanyabiashara huyo badala yake walim-
weleza aliyetumwa akamwambie kuwa 
amrejeshe nyumbani mwanafunzi huyo na 
baada ya kurudi watampima kuona kama 
yuko salama.

Tangu Desemba 31, 2020 hadi Januari 4, 
mwaka huu  mfanyabiashara huyo alikuwa 
hajamrejesha mwanafunzi huyo nyumbani 
kwao hatua ambayo ilimfanya baba mzazi 
kwenda kituo cha polisi kutoa taarifa.

Waziri ataka sababu wamiliki
kushindwa kuchukua hati ardhi

Na Munir Shemweta, TANGA

NAIBU Waziri wa Ardhi, Nyumba na 
Maendeleo ya Makazi,   Dk. Angeline Mabula, 
amewataka watendaji wa sekta ya ardhi ku-
fanya utafiti sababu zinazowafanya wamiliki 
wa ardhi kushindwa kujitokeza kuchukua 
hati za ardhi zilizokamilika.

Dk. Mabula alitoa kauli hiyo jana katika 
ukumbi wa Halmashauri ya Jiji la Tanga 
wakati akigawa Hati za Ardhi kwa wakazi wa 
jiji hilo akiwa katika ziara yake ya siku moja 
kukagua utendaji kazi wa sekta ya ardhi na 
kuhamasisha ukusanyaji maduhuli ya seri-
kali kupitia kodi ya pango la ardhi.

Alisema ni lazima watendaji wa sekta ya 
ardhi nchini kuanza kujiuliza tatizo liko 
wapi mpaka wamiliki wa ardhi ambao hati 
zao zimekamilika, wanashindwa kujitokeza 
kuzichukua katika ofisi za wasajili wa hati 
wasaidizi kwenye ofisi za ardhi za mikoa.

Kwa mujibu wa Mabula, kati ya wamiliki 
wa ardhi 80 walioarifiwa kwenda kuchukua 
hati zao katika Jiji la Tanga, ni wamiliki wa-
nane tu waliojitokeza kuzichukua jambo 
alisema si sahihi. 

Aliwataka watendaji wa sekta ya ardhi ku-
wahimiza wamiliki wa ardhi wakati wa kuan-
daliwa hati kwenda kuchukua kwa wakati 

sambamba na kuwakumbusha masharti ya 
umiliki kama vile viwango wanavyotakiwa 
kulipa kama kodi ya pango la ardhi na kuen-
deleza kiwanja ndani ya miaka mitatu.

“Ukichukua hati unaongeza thamani ya 
eneo lako maana usipochukua kunakuwa 
na masharti mengi wakati wa kutaka kuuza. 
Eneo  la Sh. milioni 20 unaweza kuliuza 
kwa Sh. milioni tano, huku anayelinunua 
anaweza kuliuza hata kwa Sh. milioni 200,” 
alisema. Naibu Waziri aliongeza kuwa kwa 
sasa watendaji wa wizara yake wanafanya 
kazi kama mchwa ili kuhakikisha   mambo   
wanayopanga yanafanyika kwa mafanikio 
makubwa.

Mmoja wa wananchi waliopatiwa hati na 
Naibu Waziri, ambaye alikuwa Waziri wa 
Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano  ambaye 
sasa ni Mbunge wa Katavi, Mhandisi Isack 
Kamwele, aliipongeza wizara kwa utaratibu 
iliyouanzisha ya kuwapigia simu wamiliki 
wa ardhi ambao hati zao zimekamilika.

“Mimi nilipigiwa simu na ofisi ya ardhi 
mkoa kuelezwa kuwa hati yangu iko tayari. 
Uamuzi wa kupigiwa simu ni utaratibu 
mzuri na hii sasa ni dunia ya kwanza na 
tukiendelea na utaratibu huu, malalamiko 
yatapungua sana. Ila  naomba muongeze 
kasi katika utoaji vibali vya ujenzi,” alisema.
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MAONI & UCHAMBUZI

DESEMBA 18, mwaka jana serikali ilitoa agizo kwa halmashau-
ri zote nchini kuhakikisha ujenzi wa vyumba vya madarasa 
unakuwa endelevu kwa sababu idadi ya wanafunzi walio-
andikishwa na wanaotarajiwa kujiunga na kidato cha kwanza 
inafahamika.

Iliagiza ifikapo Februari 28, mwaka huu ujenzi wa vyumba 
vya madarasa uwe umekamilika na kuwezesha wanafunzi wa 
kidato cha kwanza wanaingia darasani.

Kila halmashauri imetakiwa kujenga vyumba vya kutosha 
vya madarasa kuondoa adha ya wanafunzi kukosa nafasi ya 
kuanza masomo kutokana na ukosefu wa vyumba hivyo.

Akitoa agizo hilo, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, alitaka kila 
mtoto wa Kitanzania aliyefaulu aende sekondari na jukumu 
la halmashauri ni kuhakikisha inajenga vyumba vya kutosha 
vya madarasa na walimu waendelee kufanyakazi kwa bidii 
kwa kuwa serikali inatambua na kuthamini kazi nzuri wanay-
oifanya ambayo inawezesha kuongeza idadi ya wanafunzi wa-
naofaulu kila mwaka.

Katika kutekeleza agizo hilo wadau mbalimbali wa elimu 
wamejitokeza kuisaidia serikali kukamilisha lengo hilo ili kila 
mtoto aliyefaulu kujiunga na sekondari asikose nafasi hiyo.

Mashirika, kampuni, watu binafsi, taasisi, viongozi mbalim-
bali wa kisiasa na kiserikali ni baadhi tu ya wadau wa elimu 
walioamua kujitoa kuisaidia serikali kutimiza lengo hilo la kila 
mwanafunzi aliyechaguliwa kujiunga na sekondari asikose na-
fasi hiyo.

Misaada hiyo ni pamoja na vifaa vya ujenzi, fedha taslimu 
na nguvu kazi.

Moyo huu wa kujitoa wa mashirika na taasisi mbalimbali 
uwe chachu ya kila mwananchi kujitoa kuchangia ujenzi huo 
wa vyumba vya madarasa.

Juhudi hizo zisipofanikiwa watoto watakaokosa nafasi ya 
kuingia darasani kwa kukosa vyumba, wataachwa katika maz-
ingira hatarishi.

Ndoto yao ya malengo waliyojiwekea itakuwa imezima na 
kuwaathiri kisaikolojia na wengine kujiingiza katika mambo 
yasiyofaa.

Wapo wananchi wanaojitoa kuchangia ili kutimiza malengo 
ya watoto wao, lakini kuna baadhi wanakwamisha kwa ku-
tumia michango hiyo kuitafuna kwa manufaa yao.

Katika tukio moja lililoripotiwa juzi, kuna baadhi ya kamati 
zilizoundwa kusimamia makusanyo ya ujenzi wa vyumba vya 
madarasa na kuamua kutafuna fedha hizo, hali inayorudisha 
nyuma ari ya wananchi hao kuchangia.

Ikumbukwe kuwa ujenzi huo utanufaisha pia vizazi vijavyo 
ambao utanusuru wimbi la watoto wanaobaki mtaani na kuji-
ingiza katika makundi ya kihalifu.

Tukumbuke miaka ya nyuma wakati watoto walipokuwa 
wakimaliza elimu ya msingi ilikuwa ni kipindi cha mawakala 
cha kuwatafuta na kuwapeleka kutumikishwa kazi za ndani.

Serikali kwa sasa imeondoa tatizo hilo kwa kuhakikisha kila 
mtoto anapata elimu ya bure na hiyo imesababisha watoto 
wengi kuchaguliwa kujiunga na elimu ya sekondari hali inay-
ofanya kuwapo na upungufu wa vyumba vya madarasa kwa 
sababu ya idadi kubwa ya watoto wanaochaguliwa.

Ushirikiano unaoonyeshwa na wadau mbalimbali uungwe 
mkono kutimiliza lengo la kila mtoto aliyechaguliwa kuingia 
sekondari anapata nafasi.

Na Maulid 
Mmbaga KILIMO kina maana pana 

inayojumuisha mifumo 
ya uzalishaji  mimea,  ufu-
gaji  wa  wanyama na  uvu-
vi wa samaki.

Hata hivyo kwa kuwa maji 
hayapatikani kila mahali, kil-
imo cha mimea ndicho kina-
choaenda sambamba na ufu-
gaji wanyama.

Watu hupanda mimea 
na kuitunza hadi  ma-
vuno  hasa kwa uzal-
ishaji  chakula  cha  binada-
mu na lishe ya wanyama, pia

kwa shabaha ya kupa-
ta  malighafi  mbalimbali 
zinazotumiwa kwa kutengen-
eza nguo za watu.

Kutokana na changamoto 
ya ajira inayowakabili baadhi 
ya Watanzania hususani vija-
na kulikabili tatizo hilo, ni vy-
ema kujiwekea utaratibu wa 
kuwekeza katika kilimo cha 
biashara na kujiingizia kipato, 
kwani ni mojawapo ya sekta 
zinazo tegemewa nchini.

 Ni sehemu ya shughuli za 
mwanadamu, inayogawanyi-
ka katika makundi makuu 
mawili, ambayo ni kilimo cha 
chakula na biashara. 

Hivyo, kilimo kinamsaidia 
mkulima kupata mazao kwa 
ajili ya chakula na mengine 
kwa ya  biashara,  ambayo 
yanaweza kumwingizia kipa-
to na anajikwamua kimaisha. 
Kipato hicho, ndicho husaid-
ia kukuza uchumi wa nchi.

Sekta hiyo ndiyo inainua 
uchumi mkubwa kwa mataifa 
mengi, hasa yaliyoko ka-
tika daraja la chini. Ni mara 
zote  serikali hushirikiana na 
wadau mbalimbali wanaoji-

husisha nayo, katika  kuipa 
vipaumbele  zaidi. Mwisho 
wa siku ni kumpisha adui 
njaa.

Serikali pamoja na wadau, 
wanazidi kuongeza  zana  za 
kilimo ili watu wapate mazao 
ya biashara  na   chakula na 
kuwafanya wote wanaojihusi-
sha na mchakato huo wanu-
faika kiuchumi.

Pia serikali daima im-
ekuwa katika harakati za 
kutoa  elimu   inayohusu 
kilimo bora, kama  kitega 
uchumi  kinachowasaidia 
kupatia mazao na kipato cha 
kuendesha  maisha  yao bin-
afsi ya kila siku.

Rai ninayowapa wananchi 
ni kwamba, wakulima 
wapewe kipaumbele katika 
suala la mikopo ya  pesa, 
pindi wanapokuwa na uhitaji 
ili waweze kujikwamua kwa 
kununua pembejeo na vifaa 
mbalimbali vinavyowasaidia 
katika kilimo.

Lingine mbele ya nafsi 
yao, ni kwamba wanatakiwa 
kujikita katika  kilimo cha 
umwagiliaji si tu kutege-
mea mvua pekee.

Bunge la Tanzania lilishai-
dhinisha Sh. bilioni 229.8 
kwa ajili ya bajeti ya Wizara 
ya Kilimo katika mwaka wa 
fedha uliopo, inayokusudia 
kutekeleza vipaumbele 10, 
vikiwamo kuzalisha mbegu 
bora kwa ajili ya wakulima 
nchini.

Bajeti hiyo iliyokwishaan-
za kutekelezwa Julai Mosi 
na mpango wake ukiwa na 
msisitizo kwenye kilimo ki-
takachohakikisha usalama 

wa chakula, ili kukabiliana na 
tatizo la upungufu wa chaku-
la na upatikanaji malighafi ya 
viwanda.

Vipaumbele hivyo vina-
tajwa kuwa ni kuendelea na 
utekelezaji wa Programu ya 
Kuendeleza Sekta ya Kilimo 
Awamu ya Pili (ASDP II), in-
ayolenga kuimarisha vyuo, 
vituo vya mafunzo na utafiti 
wa kilimo.

Mengine ni kudhibiti visu-
mbufu vya mimea, huduma 
za ugani, usajili wa wakulima 
na bima ya mazao, kubore-
sha mifumo ya kitaasisi, bodi 
na sheria za kilimo kwa ajili 
ya kuimarisha usimamizi wa 
maendeleo ya mazao ya kil-
imo na kuunganisha wakuli-
ma wadogo na mashamba 
makubwa ili kuendeleza kili-
mo cha kibiashara.

Kwa mujibu wa mkakati 
huo wa kibajeti, inaonyesha 
dhahiri umuhimu wa sekta 
ya kilimo kitaifa, hivyo vijana 
pamoja na Watanzania kwa 
ujumla, wanaopaswa ku-
wekeza zaidi katika hilo.

Sekta hiyo ikiwa ni moja 
ya harakati za kujikwamua 
kiuchumi na kuuepuka umas-
kini, kadhalika itasaidia ku-
punguza kama sio kumaliza 
kabisa tatizo la ajira nchini.

Pia serikali iwatazame 
wakulima katika suala la 
masoko ya mazao wanay-
oyazalisha waweze kuyauza 
kwa bei inayoendana na 
mazao yao, ili kuepuka 
walanguzi wanaochangia 
kuwadidimiza kiuchumi na 
kurudisha nyuma maendeleo 
ya taifa.

Vijana wekezeni kwenye kilimo, 
kwa kweli  nacho kinalipa sana

 Muungwana Lazima Nilonge

Uchangiaji ujenzi madarasa
ni jukumu la wote

Nipashe hutolewa na kuchapishwa na:

THE GUARDIAN LIMITED

Mhariri Mtendaji :  Beatrice Bandawe
Meneja Usambazaji na Masoko: Emmanuel Lyimo, 0716 500500
Mapokezi: 0745 700710
Matangazo:  0782 253676
Baruapepe:     advertise@guardian.co.tz
Website:       www.ippmedia.com
       www.epaper.ippmedia.com
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HABARI PICHANI

Naibu Mkurugenzi wa Radio One/ Capital Radio, Abdallah Mwaipaya, akifafanua jinsi wanavy-
orusha matangazo yake.

Mkurugenzi wa Radio One/Capital Radio, Deo Rweyunga, akimweleza Mkuu wa Mkoa wa 
Dar es Salaam jinsi redio hizo zinavyofanya kazi.

Mussa Fumbuka Mtaalam wa Mifumo wa Kituo cha ITV, akimweleza Mkuu wa Mkoa 
wa Dar es Salaam jinsi habari inavyorushwa. PICHA ZOTE: SELEMANI MPOCHI   

Mkuu wa Mkoa wa Dares Salaam, Abubakar Kunenge, akimsikiliza Mkurugenzi wa Vi-
pindi wa ITV, Pius Paul.

Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Abubakar Kunenge  (kushoto), akiwa na Mkurugenzi wa IPP, 
Joyce Luhanga  baada ya kutembelea ofisi za magazeti ya kampuni ya The Guardian Ltd jijini 
Dar es Salaam jana. 

Mkurugenzi wa EATV/ na Radio, Regina Mengi, akimkaribisha Mkuu wa Mkoa wa Dar es 
Salaam, Abubakar Kunenge.
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RC ashangaa bili ya maji Polisi, 
Magereza 3,000/- kila mwezi
Na Thobias Mwanakatwe

SERIKALI ya Mkoa wa Songwe, imeshanga-
zwa na hatua ya Mamlaka ya Maji na Usafi wa 
Mazingira Miji ya Vwawa na Mlowo kuzitoza 
taasisi za Polisi na Magereza bili za maji Sh. 
3,000 kwa kila mwezi huku mwananchi wa 
kawaida akipewa bili ya Sh. 20,000.

Mkuu wa Mkoa wa Songwe, Brigedia Nic-
odemas Mwangela, alibainisha hayo juzi 
mbele ya Naibu Waziri wa Maji, Maryprisca 
Mahundi, aliyezuru kukagua miradi ya maji 
katika mkoa huo.

“Siyo jambo la kawaida. Kwa mfano, kam-
bi ya polisi inayohudumia zaidi ya watu 60 
hadi 70 halafu kwa mwezi ndiyo wanapele-
kewa bili ya elfu tatu (Sh. 3,000), lakini mwa-
nanchi mmoja anapewa bili ya elfu ishirini 
(Sh. 20,000),” alisema.

Brigedia Mwangela alisema katika suala 
hilo, tatizo siyo polisi bali ni ubovu wa me-
nejimenti ya Mamlaka ya Majisafi na Usafi 
wa Mazingira Vwawa na Mlowo na kwamba 
kutokana na hali hiyo, anaiomba Wizara ya 
Maji kufanya mabadiliko ya viongozi katika 
mamlaka hiyo.

Alisema kila taasisi inatakiwa ichangie kul-
ingana na inavyotumia maji ili fedha zinazo-
patikana zitumike kupanua huduma ya maji 
kwa wananchi.

Alisema Mamlaka ya Maji na Usafi wa Maz-
ingira Mkoa wa Songwe (RUWASA) inafanya 
kazi vizuri katika utoaji wa huduma kwa wa-
nanchi, ambapo hadi sasa inatoa huduma 
hiyo kwa asilimia 75.5 wakati Mamlaka ya 
Maji Safi Vwawa na Mlowo inatoa huduma 
kwa asilimia 44.5. “Kwa mkoa mzima upati-
kanaji wa maji ni asilimia 70 ambapo asilimia 
hizo zimeshushwa na Mamlaka ya Majisafi 
na Usafi wa Mazingira katika miji ya Vwawa 
na Mlowo licha ya kwamba walipata Sh. mil-
ioni 100 kwa ajili ya kuboresha huduma ya 
maji kwa wananchi,” alisema.

Aliongeza kuwa hata ukusanyaji wa ma-
pato, mamlaka hiyo haiko vizuri kulingani-
sha na idadi ya watu wanaotumia maji katika 
miji hiyo na yote hiyo ni kutokana na udhai-
fu kwenye menejimenti.

Kufuatia hali hiyo, Naibu Waziri wa Maji, 
Maryprisca, alichukua hatua kumsimamisha 
kazi Meneja wa Mamlaka ya Majisafi na Usafi 
wa Mazingita Wilaya ya Mbozi, Akiba Kibona.

Waziri ataka vyuo vijibu mahitaji ya nchi
Na Gwamaka Alipipi

WAZIRI wa Mawasiliano na Teknolo-
jia ya Habari, Dk. Faustine Ndugulile 
(pichani), amevitaka vyuo vya teknolojia 
nchini, kutoa kozi zinazokwenda kutibu, 
kujibu hitaji la soko la nchi, sambamba na 
kuangalia mahitaji yenye maslahi.

Amesema kwa sasa Tanzania imeingia 
katika uchumi wa kati, hivyo haiwezi kue-
ndelea kuwa tegemezi kwa nchi zingine 
katika masuala ya teknolojia.

Alitoa agizo hilo jana jijini Dar es Sa-
laam wakati wa mahafali ya 14 ya Taasisi 
ya Teknolojia Dar es Salaam (DIT), 1,096 
wakihitimu katika fani mbalimbali.

Dk. Ngugulile alisema: “Nchi inapoku-
wa katika uchumi wa kati, tunahitaji 
wataalamu wa ufundi na teknolojia, tu-
nataka tuwe sehemu ya dunia, tuangalie 
katika biashara ya mtandao, tutoe kozi 
zinazokwenda kutibu, kujibu soko letu za 
Tanzania.

“Tunataka kuona vyuo vyetu vikija na 
ubunifu utakaoweza kuleta matokeo ma-
zuri ya kiuchumi hususani wakati huu 
ambao viwanda vingi bado vinaendelea 
kuanzishwa.”

Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, 
Sayansi na Teknolojia, Profesa James 
Mdoe, alisema ili kuzalisha wataalamu 
mbalimbali, DIT imejikita katika masuala 
ya ubunifu kwa kubuni utafiti.

Alisema pamoja na uwapo wa ubunifu 
huo, bado kuna matatizo mbalimbali ya-
nayowakabili kama taasisi ili kufanikisha 
ubunifu wenye ubora unaoleta chachu 
kwa taifa.

Alisema katika kuhamasisha ubunifu 
na utafiti, wizara imekuwa ikitoa ushiriki-
ano wa karibu kwa taasisi na vyuo vilivy-
opo nchini, ikiwa ni pamoja na kuwapele-
ka wabunifu katika taasisi mbalimbali 
zenye viwango vya juu vya ubunifu.

Kiongozi huyo alibainisha kuwa hadi sasa, 
wabunifu 130 wameshapelekwa katika taasisi 
hizo kwa ajili ya kupata ujuzi, lengo kuu likiwa 
kuwa na wabunifu wengi watakaoliletea taifa 
manufaa.

Mkuu wa DIT, Profesa Praksedis Ndomba, 
alisema katika kuwajengea uwezo wa kimafun-
zo na kitaaluma wanafunzi wake, DIT imeingia 
mkataba wa ushirikiano na taasisi zaidi ya 30 
kutoka ndani na nje nchi, unaowawezesha wa-
nafunzi kujifunza kwa vitendo. 

Alisema katika kuhakikisha taasisi hiyo in-
afikia malengo yake, wamekuwa karibu na 
taasisi hizo ambazo baadhi zipo juu kitaaluma, 
lengo likiwa kuwajengea uwezo wanafunzi 
pamoja na taasisi kwa ujumla.

Alisema ili kuzidi kufikia malengo yake 
ya utoaji wa elimu, DIT imejiimarisha katika 
nyanja mbalimbali ikiwamo ujenzi na ukara-
bati wa majengo na maabara kwa ajili ya 
ufundishaji.

Profesa Ndomba alisema tayari serikali im-
etoa zaidi ya Sh. bilioni 37 maalum kwa ajili 
ya kufanikisha masuala yote muhimu chuoni 
hapo ikiwamo ujenzi wa majengo ili kuiwez-
esha taasisi hiyo kufikia malengo yake.
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Na Julieth Mkireri, 
KIBAha

MKUU wa Wilaya ya 
Kibaha, Martine Ntemo, 
amewataka watend-
aji wa kata kusimamia 
uundaji wa vikundi vya 
usafi kwenye maeneo 
yao.

Akiongea na Nipashe 
jana mjini hapo, Ntemo 
alisema vikundi hivyo 
vinavyosaidia kuimari-
sha usafi kwenye mae-
neo yao na kuepukana 
magonjwa ya mlipuko.

Alisema kila mtendaji 
anatakiwa kuhakikisha 
vikundi hivyo vya uzoaji 
taka vipo kwenye mae-
neo yao na vinafanya 
kazi.

Alisema viongozi wa 
shule pia wanatakiwa 
kuzingatia usafi wa maz-
ingira hususani kipindi 
cha mvua na msimu wa 
maembe unaoendelea.

Mkurugenzi wa Mji wa 
Kibaha, Jenifa Omolo, 
akizungumzia kaya 
ambazo hazina vyoo, 
alisema ipo kampeni 
inaendelea kuhakikisha 
kila nyumba ina choo.

Omolo alisema wapo 
maofisa afya wanaoen-
delea na kampeni ya 
kuhamasisha ujenzi wa 
vyoo bora lengo ni ku-
waepusha wananchi na 
magonjwa ya mlipuko.

Hivi karibuni Mwe-
nyekiti wa Mtaa wa 
Tangini, Shauri Yombay-
omba, alisema zipo baa-
dhi ya kaya katika mtaa 
wake hazina vyoo huku 
kaya nyingine zikika-
biliwa na uhaba wa vyoo 
kutokana na idadi kubwa 
ya watu.

DC awataka 
watendaji 
kuunda 
vikundi 
vya usafi

Madiwani wabadili matumizi fedha kujenga madarasa
Na Yasmine Protace, 
MKURANGA

MADIWANI wanaounda Hal-
mashauri ya Wilaya mkoani Pwani, 
wamefanya kikao maalumu cha 
kubadilisha matumizi ya fedha ili 
kujenga vyumba vya madarasa 
kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi 
3,637 waliokosa nafasi kutokana na 
uhaba wa madarasa hayo.

Mkurugenzi Mtendaji wa hal-

mashauri hiyo, Mhandisi Mshamu 
Munde, katika kikao maalumu cha 
Baraza la Madiwani.

“Wanafunzi mwaka huu 7,327, wa-
mechaguliwa kujiunga kidato cha 
kwanza, lakini changamoto ya vy-
umba vya madarasa inasababisha 
watoto 3,700 kujiunga na masomo,” 
alisema.

Aliongeza kuwa, baada ya kuona 
watoto 3,627, wamekosa nafasi 
baraza likakutana na kufanya ua-

muzi ili watoto waende shule.
Katika baraza hilo, madiwani 

wote wameridhia matumizi ya fed-
ha yabadilishwe ili kujengwa kwa 
vyumba vya madarasa ambavyo vi-
tawasaidia wanafunzi hao.

Mkuu wa wilaya hiyo, Filbeto San-
ga, alisema vyumba vya madarasa 
vitajengwa kwenye shule hizo za 
sekondari kwa kuongezea idadi.

Alisema agizo la serikali linataka 
Februari 28, watoto wawe kwenye 

vyumba vya madarasa na vilivyo na 
viti.

“Maeneo mengi yanachangamo-
to, serikali imetoa maagizo watoto 
waliofaulu mwaka huu wawe dar-
asani,” alisema.

Aliongeza kuwa mwakani idadi 
ya watoto itaongezeka na kuwa 
14,000 na kwamba watahakikisha 
wanaochaguliwa wanaingia shule 
kama kawaida.

Sanga aliwaonya walimu kuwa-

toza michango yoyote wanafunzi 
wanaokwenda kuanza shule.

Mwenyekiti wa halmashauri hiyo, 
Mohamed Mwela, alisema tatizo la 
elimu Mkuranga ni kubwa kutokana 
na watoto wengi kutoka jijini Dar es 
Salaam kwenda wilayani humo ku-
soma. Pia, aliwapongeza madiwani 
kwa kukubali kujengwa vyumba 
vya madarasa katika shule ambazo 
zina nafasi ya kuongeza madarasa 
hayo.

Bil. 1.6/- kuinufaisha Mara maji
Na Timothy Itembe, MARA

W
ANANCHI wa wilaya 
za Mkoa wa Mara 
wanatarajiwa kunu-
faika na Sh. bilioni 

1.6 zilizotolewa na Wizara ya Maji 
kutekeleza miradi ya maji.

Waziri wa Maji, Juma Aweso, 
alisema hayo mbele ya wananchi 
waliohudhuria ziara yake ya kuka-
gua miradi mkoani hapo.

Alisema serikali imejipanga 
kutekeleza sera ya maji kumtua 
mama ndoo kichwani na kila wilaya 
ndani ya mkoa wa Mara imetenge-
wa Sh. bilioni 1.6.

Aweso alisema hayo baada ya 
kusomewa taarifa za utekelezaji 
wa miradi ya maji kusuasua katika 

mkoa Mara na kuwataka wahandisi 
aliowaita kuwa wazembe kuachia 
ngazi kabla rungu la utumbuaji hali-
jawafikia.

Waziri huyo alitumia nafasi hiyo 
kuwaahidi wananchi wa wilaya 
Rorya kuwaletea gari kwa ajili ya 
kushughulikia matatizo yanayowa-
kumba ya upatikanaji wa maji.

“Wizara ya Maji imetoa gari ili 
kusaidia huduma za maji Wilaya ya 
Rorya, Mkoa wa Mara na watalipata 
ndani siku tatu kuanzia leo ( jana) 
hiyo ni kutokana na changamoto 
kubwa niliyosomewa ambayo ina-
sababisha miradi ya maji kuchelewa 
kukamilika kwa wakati kutokana na 
umbali mrefu uliopo kuifikia,” alise-
ma Aweso.

“Hatuwezi kushindwa kutekeleza 

huduma za wananchi kwa sababu 
ya ukosefu wa gari, wizara italeta 
gari kwa ajili ya kusaidia ufuatiliaji 
wa miradi hii na hata hivyo, kuna 
gari zinakuja lazima moja liletwe 
huku,” alisema waziri Aweso.

Pia Waziri Aweso alitembelea 
miradi ya maji vijiji vya Komuge, Ki-
amwami, Kirogo na Shirati wilayani 
hapo.

Mhandisi Evaristo Mgaya, ak-
itoa taarifa ya mradi wa maji wa 
Komuge, alisema ulianza mwaka 
1975             kwa         ajili ya vijiji vya 
Kyamwame,       Komuge, Kuruya, 
Irienyi na Baraki, lakini ulikwama 
kutoa huduma ya maji mwaka 2009 
kutokana na uchakavu wa bomba 
kuu.

Mgaya alitaja moja ya matatizo 

yanayowakwamisha kuwa ni uhaba 
wa magari kwa ajili ya usafiri wa 
uhakika kwa ufuatiliaji na usimam-
izi, mazingira   ya kufanyia kazi 
kutofika        kirahisi      na kuchele-
wa kurudishwa kwa huduma ya 
umeme.

Mbunge wa Jimbo la Rorya, Jafari 
Chege, alimwomba Waziri wa Maji 
kuwarudisha makandarasi walioku-
wa na tenda awali na kulipwa zaidi 
ya asilimia 80 ya fedha anazodai 
wamalizie miradi sehemu iliyobaki 
badala ya kumleta mkandarasi 
mpya ambaye atalazimika kugha-
rimu pesa nyingine.

Chege alisema ucheweshwaji wa 
vifaa  hususani mabomba ya usam-
bazaji wa maji unakwamisha miradi 
kukamilika kwa wakati.

Wateja wakichagua matikiti katika Soko la Vetenari jijini Dar es Salaam jana, tikiti moja linauzwa kwa Sh. 3,000 hadi 2,500.
PICHA: JUMANNE JUMA
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Mihogo ya kukaanga na samaki ilivyoshika 
kasi mitaani jijini Dar, ukiibua uchumi mpya 

Ukurasa 12

Na Mwandishi Wetu

KIONGOZI wa Korea Kaskazini 
Kim Jong-un amekubali kuwa 
mpango wake wa kiuchumi wa 
miaka mitano kwa nchi hiyo 
umeanguka, pasipo mafanikio. 

Alikuwa akizungumza waka-
ti wa ufunguzi wa kikao cha 
dharura cha chama chake cha 
Workers’ Party, ambacho ni 
cha nane katika historia ya nchi 
hiyo, anasema nchi ilijitenga na 
kushindwa kufikia malengo yali-
yowekwa, akitamka kila sekta 
imeanguka.

Korea Kaskazini ilifunga mi-
paka yake Januari mwaka jana, 
kuzuia kusambaa kwa virusi vya 
corona, licha ya madai kwamba 
hakujawahi kuwa na maam-
bukizi ya virusi hivyo nchini 
humo. 

Hatua hiyo, inaelezwa 
imesababisha kujitenga na 
majirani zake ambayo pia ni 
washirika wake wa karibu, 
China na kufanya biashara kati 
ya nchi hizo mbili kudorora kwa 
asilimia 80.

Aidha, kimbunga na mafuriko  
zilizolikumba taifa hilo, zime-
sababisha nyumba na mazao 
kuharibika ndani ya huko Korea 
Kaskazini na bado imewekewa 
vikwazo vikali vya kimataifa, iki-
wamo mpango wake wa nyuk-
lia, unaonyooshewa vidole  na 
wapinzani hasa wa Magharibi.

Sio jambo la kawaida kwa 
Kim kukubali makosa yake - 
hatua ambayo imekuwa kama 
utambulisho wake amesema 
Laura Bicker.

Taarifa kupitia televisheni 
zinaonyesha wakiwa kwenye 
mkutano katika mji mkuu wa 
Pyongyang uliokuwa umejaa 

Ukurasa 14

Chimbuko 1947; misitu,
 mapango ya vita kuu,
 inaongoza Afrika kwa 

vipepeo 

Wajumbe wa kikao cha kisiasa, ambacho kiongozi huyo alikiri. PICHA ZOTE: MTANDAO

Kiongozi Mkuu wa Korea Kaskazini, Kim Jong-un.

Kim Jong-un: Korea Kaskazini
tumefeli kila sekta ya kiuchumi

maelfu ya wanachama na haku-
na aliyekuwa amevaa barakoa 
walipokuwa wamesimama kupiga 
makofi wakimkaribisha Kim alipo-
ingia mkutanoni. 

Katika hotuba yake, Kim alisema 
mkakati wake wa miaka mitano al-
ioutangaza mwaka 2016, umekosa 
kufanikiwa kwa karibu kila sekta 
na ni lazima mtu akubali kuwa 
alikosa.

Alitoa wito wa kujitegemea na 
kusifu wanachama kwa kukabili-
ana na tishio la janga la virusi vya 
corona. 

Korea Kaskazini ililiambia Shiri-
ka la Afya Duniani (WHO), kuwa 
maelfu ya watu wanashukiwa ku-
pata maambukizi, lakini haijawahi 
kukubali kuwa imethibitisha cho-

chote cha maambukizi ya virusi 
vya corona.

Hata hivyo, bado haijafahamika 
itakabiliana vipi na changamoto 
kwa nchi hiyo katika kipindi cha 
miongo kadhaa cha misukosuko 
hasa ya corona. 

Kim alitarajiwa kutangaza 
mpango mpya wa miaka mitano 
katika mkutano huo na inawadia 
wiki mbili tu kabla ya Rais mteule 
wa Marekani, Joe Biden, kuchukua 
madaraka na nduguye, Donald 
Trump kufungasha virago.

Inadaiwa, walau Rais Reumop 
kuna sentensi wakielewana, in-
gawa majadiliano yao kuhusu 
mpango wa nyuklia wa Korea 
Kaskazini haukufika mbali ‘ki-
hivyo.’ 



Wateja wa mihogo na samaki, wakijipatia mlo wa mchana. PICHA ZOTE: MTANDAO

1312

Mihogo ya kukaanga na samaki ilivyoshika 
kasi mitaani jijini Dar, ukiibua uchumi mpya 

BIASHARA

Changamoto 
huwa napata 
msimu am-
bao mihogo 
inapanda 
bei, nanunua 
bei kubwa 
na siwezi 
kump-
andishia 
bei mteja, 
kipande cha 
muhogo ni-
kikaanga 
nauza Sh. 
200.

• -KVQYGQ UCOCMK� EJCP\Q EJC TQDQ [C RTQVKPK OYKNKPK • -YC OYG\K� OVW CPCONC W\KVQ 
MKNQ ODKNK MCUQTQ TQDQ • /KJQIQ � UCOCMK� IOGOYKDWNKC ONCNCJQK ÓNCPEJKÔ OR[C  
Na Christina Mwakangale

ULAJI mihogo hasa kwa mikoa ya 
ukanda wa Pwani nchini, si jambo 
la ajabu kwa wakazi wa maeneo 
hayo 

Ni zao linalostawi sana katika 
ukanda huo na kufanya wakazi 
wake kutumia katika mlo wa ki-
fungua kinywa asubuhi na hata 
msimu wa kufunga kwa ajili ya 
toba na sala. Muhogo mlo muhimu.

Hatua ya maendeleo imepigwa 
katika muhogo huo. Hivi sasa ji-
jini Dar es Salaam, kuna mtindo 
mpya wa ulaji mihogo unaoenda 
sambamba na kitoweo cha samaki 
pembeni, kuunda ‘kufurushi’ aina 
yake.

Ni mlo mahsusi kwa majira 
muda tofauti wa mahitaji ya mlo ji-
jini; asubuhi, mchana na hata jioni.

Ofisa Lishe kutoka Hospitali ya 
Taifa Muhimbili -Mloganzila, Ther-
esia Thomas, anasifu jozi ya ulaji 
mihogo na samaki, una manufaa 
kwa mlaji iwapo atazingatia ki-
wango cha nishati kinachotakiwa 
mwilini kwa siku.

Theresia anaweka angalizo 
kwamba, kuwapo kipimo cha ul-
aji mlo huo, kuzingatia mahitaji ya 
wanga hasa unaopatikana katika 
muhogo na protini (kutoka katika 
samaki) inayohitajika kwenye 
mwili wa binadamu.

WANAOTEMBEZA JIJINI 
Ndani ya mizunguko jijini, katika 

vituo vikuu vya usafiri wa daladala 
na mtaani, ndiko kumetawaliwa 
na mtindo huo mpya wa maisha 
jijini.

Wauzaji mihogo na samaki wal-
iokaangwa katika tofauti jijini, wa-
naelezea namna ambavyo soko la 
bidhaa zao zimekuza kipato chao, 
ingawa wanakumbana na vikwazo 
tofauti kufanikisha malengo.

Maria Abraham, muuza mihogo 
ya kukaanga katika kituo cha ma-
basi ya daladala, Stesheni katikati 
ya jiji, anaiambia Nipashe kwamba 
alianza biashara hiyo kwa kuuza ji-
rani na nyumbani kwake Kitunda, 
nje kidogo ya jiji, lakini baadaye 
alihamishia mjini aliko sasa, katika 
jiihada za kusaka soko kubwa.

“Nilianza kuuza mihogo ya kiasi 
cha Sh.5,000 kwa siku nikiwa Ki-
tunda, lakini niliamua kukuza bi-
ashara hii kuhamia eneo kuliko na 
mahitaji.

“Hapa Stesheni ninajumua 
mihogo ya Sh. 30,000 kwa siku 
ninauza yote faida, napata mara 
mbili au tatu, inanisaidia kuitunza 
familia yangu, mimi ni mjane,” 

-I.# OYCMC WPCRQOCNK\KMC� 
YCVW JWMCC EJKPK PC MWVC-
HCMCTK [CNK[QRKVC [C OYCMC 
WNKQRKVC PC MWQPC YCNKHCP[C 
PKPK PC JCYCMWHCP[C PKPK� 
nawajipange vipi kwa 
OYCMC OR[C WPCQCP\C�

9GPIKPG JWVCHCMCTK PK 
OCODQ ICPK [CNKVQMGC PC 
kwanini kama ni mema, 
[CGPFGNG\YG PC MCOC PK 
OCDC[C� JCFJCTK KEJWMWNKYG 
[CUKLG KTWFKC MCVKMC OYCMC 
WPCQCP\C� *CVC JKX[Q� 
KNKUJC\QGNGMC MWYC MKNC 
OYCP\Q YC OYCMC� MYC 
YGPIK JWYC MWPC OCVWOK\K 
OCMWDYC [CPC[QWOC PC 
RGPIKPG RKC JWEJCPIKYC PC 
OCVWOK\K [C OYKUJQ YC 
OYCMC WNKQVCPIWNKC� MWVQMC-
PC PC MWGPFGMG\C UJGTGJG�

/KOK MYC WRCPFG YCPIW 
PKNKCOWC MWVCHCMCTK OCCLCDW 
[CNK[QPKUJCPIC\C OYCMC 
jana! Ni mengi, mengine 
OCMWDYC PC OGPIKPG 
OCFQIQ� CODC[Q JC[CYG\K 
MWPKUJWIJWNKUJC� 7MKQPC 
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KX[QRKIYC MWODQ PC 6CP\C-
PKC� ORCMC WMCTWFK 7EJKPCPK 
JWMQ DKNC JCVC MWCIC�

7VCUJKPFYCLG MWUJCPICC� 
YCMCVK FWFW JKNQ NKOG-
YCUJKPFC 9CMQNQPK� 9C-
JKUCPK PC /CDGDGTW YGVW 
JCQ� UKUK MYGVW NKMCIQPIC 
OYCODC PC MWLKQPFQMGC 
MKO[C MKO[C MCOC NKNKX[Q-
KPIKC� *CMWPC EJC DCTCMQC 
YCNC UCPKVCK\C� 

*CMWPC NQMKFCWPK YCNC 
MWLKHWPIKC PFCPK� VWPCVGUC VW 
OKVCCPK� /WPIW CUJWMWTKYG 
MYC MWRQMGC OCQODK [GVW� 
6CP\CPKC Q[GG� ,2/ Q[GG�

.KPIKPG NKNKNQPKUJCPIC\C 
PC MWPKUJKVWC� MYC MYGNK PK 
JKNK NKNKNQVQMCPC PC 7EJCIW\K 
/MWW VWNKQWHCP[C 1MVQDC �8 
OYCMCLCPC� -WLKCPFKMKUJC 
PC MWJCMKMK FCHVCTK YCNC 
JCXKMWPKUJKVWC� -WRKIC MWTC� 
YCNC JCMWPKCLCDKUJC� /C-
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TAFAKURI YA MLALAHOI 

VQMGQ DJCPC� 9GG CEJC VW�
-COC YGYG JWMWCLCDKUJYC� 

DCUK OKOK PKNKCLCDKUJYC PC LKPUK 
XKIQIQ YC WRKP\CPK YCNKX[-
QRWMWVKUJYC PC YCVW CODCQ 
JCVC UKMWCOKPK MCOC KPIGMWYC 
JKX[Q� -YCPIW [CNKMWYC 
OCCLCDW DKP OC\KPICQODYG 
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CUKPIGYG\C MWICNCIC\YC� NCMKPK 
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Washangiliaji wooote wale, 
LCOCC MCKDWMC PC MCOQLC MYC 
MWOKPC XKYKNK X[C OUJKPFK� 
SCUC PLQQ OCLKODQPK� CJ� CJ� 
CJ� 9CVW YCNKRKIYC OCDCQ 
ORCMC JWTWOC� YCVW YCNKUJCLK-
RCPIC MWUJCPIKNKC� NCMKPK CNK-
RQUKOCOC 9CKVW SGOKUVQMQUK� 
haaa wote chali!

*CKMWKUJKC JCRQ� OCCLCDW 
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NKC PC XWODK JCNKLCVWC� VWMCUKMKC 
FCFC \GVW HWNCPK YCPCCRKUJYC 
MWYC YCDWPIG� VGPC MYC OCTC 
[C MYCP\C YCPCCRKC PLG [C 
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MWUGOC ONKMWYC YCRK P[KG� 
MCPWPK \KNKUJCDCFKNKUJYC 
MKVCODQ� UK NC\KOC PFCPK [C 
$WPIG P[KG JCVC PLG� 6WMCLKHWVC 
OKFQOQ� MWWNK\C CW RCPFG YC 
YCNKMQVQMC� VWMCCODKYC ODQPC 
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9CMCVK VWMKUWDKTK OCVQMGQ 
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9CFJCOKPK YCQ� LW\K MCVK 
JCRC PKMCYC PCUKMKNK\C TGFKQ� 
OCTC PKMCUKMKC YCVCPIC\CLK 
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JQLK OOQLC YC OCOG[C 
YC OQLC [C JCNOCUJCWTK \C 
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CNK[GEJCIWNKYC JKXK MCTKDWPK� 
CMKYC COGMYGPFC MWJCPK-
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MYGP[G JCNOCUJCWTK [CMG�

-KNKEJQPKUJCPIC\C VGPC� PK-
MCOUKMKC MYC OCUKMKQ [CPIW� 
CMKWNK\YC GVK MYCPKPK MYGP[G 
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CPK MYCMG� YCVW JCYCPC 
RGUC OKHWMQPK! /VCPIC\CLK 
CMCUGOC ODQPC YCVW YCPCW-
MCVC UCPC VCVK\Q PK PKPK!

9CNKRQOJCMKMKUJKC MWYC 
CPCUKMKNK\YC ODCUJCTC� 
YKNC[CPK MYCMG PEJKPK� 
FWPKCPK PC MYGP[G OKVCPFCQ 
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JQC MKFQIQ PC MWLKDW MYC 
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 Ñ<COCPK JK\Q RGUC YCN-
K\QMWYC PC\Q \KNKMWYC \C 
YK\K VW� UCUC JKXK \KOGDCPYC� 
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-COC OYCP\Q� OUVC-
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OCFCTCLC [C EJKPK PC [C LWWÎ
[C EJKPK P[COC OVCMWNC P[KG 
PC [C LWW P[COC KVCW\YC 
PLG�Ò
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/YCP\C� MYCODC OKPQHW 
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Shirika la Umoja wa Mataifa Du-
niani (UN), linasema zaidi ya watu 
milioni 200 kati ya bilioni moja 
wakazi barani Afrika, ni walaji 
wakuu wa samaki, kila mara ni 
lishe bora ya duniani hususani 
kwa walioko jirani na mito, pia 
ufukweni.

KUTOKA FAO
Pia Shirika la Kilimo na Chakula 

Duniani (FAO), linasema jamii 
nyingi zikiwamo za wavuvi wa-
nategemea samaki, kwa mlo wa 
uhakika na ajira na kwamba binad-
amu wanakula zaidi ya tani milioni 
100 za samaki kila mwaka. 

Kuna Siku ya Uvuvi Duniani 
inayoadhimishwa kila Novemba 
21 ya mwaka na FAO inaeleza 
umuhimu wake kwa sekta hiyo, 
maisha ya binadamu, viumbe 
majini na mengine ndani na nje ya 
maji.

Utafiti uliofanywa na FAO kar-
ibuni unabainisha wastani wa the-
luthi mbili ya samaki wote duniani, 
ama wamevuliwa au wanavuliwa 
kupita uko wa kiasi kinachotaki-
wa, sababu kuu zikiwa kutoweka 
makazi ya samaki, pia uchafuzi na 
ongezeko la joto duniani.

Inakadiriwa sekta ya uvuvi hu-
susan wavuvi wadogo wadogo, 
inaajiri asilimia 90 ya watu wa-
naojihusisha na masuala ya uvuvi, 
huku asilimia 65 ya uvuaji wote 
ikifanyika katika nchi zenye kipato 
cha chini na upungufu wa chakula.

Umoja wa Mataifa (UN) unase-
ma kati ya watu milioni 30 hadi 
milioni 60 katika nchi zinazoen-
delea, wanajihusisha na uvuvi 
kwa mujibu wa FAO, ulaji samaki 
ni muhimu kutokana na kuwa na 
zaidi ya asilimia 25 ya virutubisho 
vya protini katika chakula.

Hata hivyo UN inaonya, zisipo-
chukuliwa hatua madhubuti kuka-
bili athari za uvuvi usio endelevu, 
kunaweza kusababisha mgogoro 
mkubwa kutokana na ukosefu wa 
kitoweo hicho.

FAO hadi sasa inaeleza kufanya 
uchambuzi na ufuatiliaji wa hali 
ya kiasi cha samaki duniani, ku-
tokana na kuwapo uchafuzi wa 
majini, mabadiliko ya hali ya hewa, 
uharibifu wa makazi ya samaki na 
kuwapo uvuvi uliopitiliza mipaka.

Msisitizo wa sasa unaangukia 
kuwapo kiwango endelevu, dhi-
di ya athari za kibaiolojia inay-
oshuhudia kupungua kwa samaki 
kwa kiasi kikubwa. 

Malalamiko ya FAO ni katika 
mazingira yanayozingirwa na ugu-
mu wa kisiasa kusimamia uvuvi 
katika hali ya viwango vya juu ya 
umaskini. Kuboresha uvuvi kunat-
egemewa katika kuelewa ukweli 
wa ikolojia, kijamii na uchumi wa 
jamii husika. 

rini.
“Hii biashara inanifanya niishi 

mjini. Nimeoa, nimenunua kiwan-
ja. Kuna changamoto ya mtaji ili 
niweze kupata eneo maalum, am-
balo mteja akinihitaji anajua atani-
pata wapi.

“Hapa ninatembeza tu katika 
sinia na kiasi ninachobeba ni kido-
go au ambaye amenizoea hasa wa 
maofisini, anasema niletee samaki 
nile na mihogo. 

“Ningekuwa na kijiwe maalumu, 
ningekaanga hata samaki ndoo 
tatu kwa siku wakaisha, watu wa-
nakula sana samaki na mihogo kip-
indi hiki,” anasema Musa.

WALAJI SAMAKI
Mmoja wa wateja mla samaki na 

mihogo, Hamza Seif, mwenye umri 
wa makamo an amekwishaushi ji-
jini kwa takriban miaka 40, anaji-
tambulisha daima ni mlaji wa mlo 
huo bila kukosa kila siku, akifafan-
ua: 

“Tunaokula labda mihogo ya 
kukaanga ya shilingi elfu moja na 
samaki kibua wa shilingi 500 tuna-
piga ‘pasi ndefu (kutokula mcha-
na), hatuna fedha. Mimi nikila hivi 
nashiba hadi usiku ninaporudi ny-
umbani.

“Nimeokoa bajeti yangu ambayo 
ningeitumia kwa kifungua kinywa, 
chakula cha mchana. Ninatumia 
shilingi 1,500 tu maji ya kunywa 
siku imeisha.”

Inaelezwa kwamba, ni mlo un-
aowasaidia wenye uchumi mdogo 
na kuwapunguzia makali ya ghara-
ma ya mlo wa asubuhi na mchana.

NENO LA SERIKALI
Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo 

na Uvuvi, Dk. Rashid Tamatamah 
(Uvuvi), akifungua maadhimisho 
ya chakula kitaifa duniani, Oktoba 
10 mwaka huu mkoani Njombe 
anasema, sekta ya uvuvi inachang-
ia asilimia 30 ya protini inayoto-
kana na wanyama.

Aidha, anasema inatoa ajira kwa 
Watanzania takribani milioni 4.5 
katika shughuli mbalimbali zina-
zohusiana na sekta hiyo ya uvuvi. 

Kwa mujibu wa Katibu Mkuu, 
katika bajeti iliyopita ya 2019/20, 
sekta hiyo imekuwa kwa wastani 
wa asilimia 1.5 na kuchangia Pato 
la Taifa (GDP) kwa asilimia 1.71 na 
anarejea taarifa ya mwaka 2018, ul-
aji samaki duniani kila mtu mmoja 
anakula kilo 20.3 kwa mwaka.

Katika hesabu rahisi kila mwezi 
mtu anakula wastani wa samaki 
mmoja, mwenye uzito wa kilo 
mbili kasoro robo.
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anaeleza.
Anabainisha kuwa, ulaji mihogo 

kwa wateja wake hivi sasa, inak-
wenda sambamba na ulaji samaki 
na kwamba inafanya biashara yake 
kuwa na soko zaidi.

“Samaki mimi siuzi, ila kuna 
vijana ambao wao wanatembeza 
samaki aina   ya vibua wamesha-
wakaanga wanapitisha hivyo wa-
teja wananunua na mihogo nili-
yokaanga,” anasema Maria.

Anasema uuzaji mihogo umem-
fanya amudu kuhudumia familia, 
kununua kiwanja eneo la Chanika, 
nje ya jiji  ingawa anadokeza tatizo 
adimu la upatikanaji mihogo.

“Changamoto huwa napata 
msimu ambao mihogo inapanda 
bei, nanunua bei kubwa na siwezi 
kumpandishia bei mteja, kipande 
cha muhogo nikikaanga nauza Sh. 
200,” anasema.

Hoja hiyo ya kijasiriamali, inam-
wangukia muuza samaki katika 
eneo la Posta nako katikati ya jiji, 
Musa Haji anayeiambia Nipashe 
kwamba, anasema amefanya bi-
ashara hiyo kwa takribani miaka 
tisa sasa.

Anakiri hivi sasa wateja wa sa-
maki wameongezeka zaidi, ingawa 
analalamika namna ya upatikanaji 
kitoweo hicho.

“Ninanunua samaki ndoo ndogo 
kati ya Sh. 60,000 hadi 70,000 
kutegemeana na siku. Wakiadi-

mika samaki aina hii ambayo inaliwa zaidi 
kipindi hiki na mihogo, aina ya kibua, kipin-
di cha mvua au bahari ikichafuka mawimbi 
yakiwa makubwa wavuvi hawaendi. Wavuvi 
wanatumia vifaa duni ambavyo haviwezi ku-
kabiliana na mawimbi makubwa,” anasema 
Musa.

Anasema, siku ambazo ni ngumu kwake 
kibiashara ni pale panakuwapo ugumu wa 
kupata malighafi ya samaki, ufukweni Feri 

kunakouzwa malighafi hayo.
“Sina ujuzi wowote kuhusu hali ya hewa, 

lakini siku ikiwa ngumu najua tu, utakuta 
unafika Feri unakuta samaki hamna au wa-
menunuliwa kwa bei kubwa na wenye fedha, 
siku nikikosa narudi nyumbani Buguruni na 
ndoo yangu bila samaki,” anasema Mussa.

Pia, anasema katika mazungumzo yao na 
wavuvi, huwaeleza kuwa majira na kalenda 
za bahari, wakitambua siku za hatari baha-
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Chimbuko 1947; misitu, mapango ya 
vita kuu, inaongoza Afrika kwa vipepeo 
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UCHUMI
HIFADHI MPYA MINZIRO

Eneo hilo la 
matambiko 
linaseme-
kana lina 
maajabu, 
mfano 
husikika 
sauti ya mtu 
asiyeoneka-
na. Wananchi 
hawakatazwi 
kwenda pale 
kutambika, 
kwa kuwa 
shughuli zao 
hazina athari 
kwa msitu.

Namna wanyama wakiwa ndani ya Hifadhi ya Minziro. PICHA: LILIAN LUGAKINGIRA

Na Lilian Lugakingira, MISSENYI

MARA nyingi inapotajwa mwaka 
1947, huwa ina tafsiri ya masihara 
‘zama zile’. Lakini kwa umri wa  Hi-
fadhi ya Mazingira Asilia Minziro,  
wilayani Missenyi, ndiyo hasa mwa-
ka wake wa kuzaliwa. 

Ni hifadhi yenye wasifu wa kuwa 
na vipepeo aina nyingi Barani Afri-
ka, ikiwa na ukubwa wa hekta 25,717 
chini ya usimamizi wa Wakala wa 
Huduma za Misitu Tanzania (TFS) 
na mwaka 2016 ilipandishwa rasmi 
kuwa Hifadhi ya Mazingira Asilia. 

Bernard Mwigulu, ni Mhifadhi wa 
Minziro, anayesema mchakato wa 
kupandishwa wa Hifadhi ya Mazin-
gira Asilia, ni mchakato ulioshiriki-
sha wadau mbalimbali, vikiwamo 
vijiji vinane jirani. 

“Lengo kubwa la uhifadhi wa msi-
tu wa Minziro ni kusimamia hifadhi 
katika kurudisha na kubaki katika 
uasili wake, kwa hiyo menejimenti 
inahamasisha matumizi rafiki ikiwa 
ni pamoja na utalii wa kiikolojia na 
kiutamaduni,” anasema.

Pia anaongeza kuna utafiti unao-
nyesha Hifadhi ya Minziro, ina aina 
zaidi ya 600 za vipepeo na ndio hi-
fadhi inayoongoza Afrika. 

“Vipepeo ni moja kati vivutio 
vya utalii, watu hufika kuviona na 
kupiga picha, vipepeo hawa hupati-
kana muda wote, lakini mwezi Julai 
na Agosti ndiyo muda ambao wa-
naonekana wengi zaidi,” anasema.

Anasema, vipepeo hupenda zaidi 
kwenye mwanga na ndiyo maana 
katika kipindi cha jua wanapati-
kana zaidi, hivyo mkakati ulioko ni 
kuandaa sehemu vipepeo wataone-
kana kirahisi ili watalii wawafikie.

Pia, anasema Hifadhi ya Minziro 
ina aina ya ndege zaidi 350, waki-
wamo Kwale na Mbayuwayu wa 
Bluu wanaopatikana katika msituni 
na wako hatarini kutoweka.

Anavitaja vivutio vingine ni wan-
yama tembo, nyati, jamii ya nyani 
kama vile komba na nyoka vifutu 
wenye mapembe.

Mwigulu anasema, ni hifadhi 
yenye mimea mbalimbali  kama 
kahawa pori, ambayo ni adimu du-
niani na miti ambayo magome yake 
hutumika kutengeneza nguo.

MAENEO MAALUM
Pia, anataja kuwapo pango la 

Malila, lililotumika wakati wa Vita 
Kuu vya Pili vya Dunia na ngome 
za Vita Kuu vya Kwanza vya Dunia, 
katika kilima anachokitaja kwa jina 
la Bulembe. 

Anasema, katika hifadhi hiyo 
kuna kilima kinachoitwa Kele, am-

bacho wananchi hukitumia kwa 
ajili ya matambiko na kupafanya 
paheshimike.

“Eneo hilo la matambiko lin-
asemekana lina maajabu, mfano 
husikika sauti ya mtu asiyeonekana. 
Wananchi hawakatazwi kwenda 
pale kutambika, kwa kuwa shu-
ghuli zao hazina athari kwa msitu,” 
anaeleza.

Mwigulu anasema, utalii ni shu-
ghuli rafiki wa mazingira, na Hifadhi 
ya Minziro inaboresha miundombi-
nu na kutangaza utalii wa ndani na 
nje ya hifadhi, kwa kujengwa kambi 
inayoendelea kuboreshwa kukidhi 
mahitaji ya watalii wanaopenda ku-
lala hifadhini. 

“Tumetengeneza pia njia za kupi-
ta msituni kutembelea vivutio mbal-
imbali, wakiwamo ndege, wanyama 
na miti, pia tunaongeza mawe ka-
tika mipaka, ili kuepusha migogoro 
baina ya hifadhi na wananchi tu-
naopakana nao,” anasema.

HALI YA SOKO
Mhifadhi Mwigulu anasema, 

jitihada zinazofanyika zinalenga 
kuongeza idadi ya watalii katika 
ukanda wa magharibi ambao uko 
nyuma, akiwa na ufafanuzi:

“Tunatangaza vivutio vya utalii 
kupitia maonyesho mbalimbali 
mfano siku kuu ya wakulima 
(Nanenane), maonyesho ya urithi 
wetu, pia tunaandaa na kusambaza 
vipeperushi na machapisho men-
gine.”

Hata hivyo, anakiri sasa utalii 
katika ukanda wa Magharibi una 

mabadiliko ya mwamko watu kui-
fahamu hifadhi hiyo, akitoa mfano 
mwaka 2015 hapakuwapo mtalii ali-
yetembelea hifadhi, lakini mwaka 
2019 walifika 50 na wanaendelea 
kujitangaza.

Moja ya jitihada zilizoko ni kuha-
masisha utalii wa ndani hasa kwa 
wananchi wanaoishi jirani na hifa-
dhi, badala ya kutegemea wanao-
toka nje ya nchi pekee.

Anasema iliyopo ni kushirikiana 
na kampuni binafsi za utalii na wa-
dau wengine wakiwamo wamiliki 
wa hoteli zilizoko mjini Bukoba, ku-
saidia kuitangaza hifadhi.

“Wamiliki wa hoteli ni muhimu 
katika masuala ya utalii maana wao 
ndiyo wanapokea watalii wanaoku-
ja Kagera,” anasema mhifadhi huyo.

URAFIKI NA VIJIJI
Katika ile sera ya kushirikisha 

wadau wa jirani, Mwigulu anasema 
katika vijiji vinane wanavyopakana 
navyo, wanashirikiana na uongozi 
na wananchi wa vijiji vyote katika 
utunzaji mazingira kupitia kamati 
za maliasili za vijiji.

“Kati ya hivyo vijiji vinane, vijiji 
vitano vinazunguka msitu kwa nje, 
lakini vijiji vitatu ambavyo ni Kara-
gara, Minziro na Kigazi ambacho 
kipo mpakani kabisa na nchi ya 
Uganda, vinazungukwa na msitu” 
anasema.

Anasema, huko nyuma kamati 
hizo zilififia na sasa Hifadhi ya Min-
ziro imesaidia kufufuliwa: “Sasa 
ushirikiano na hifadhi ni mkubwa, 
maana mbali na wananchi kushiriki 
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kuilinda.” 
“Pia, wanasaidia kutoa taarifa 

haraka endapo watabaini uwepo 
wa watu wanaofanya shughuli hata-
rishi,” anasema Mwigulu, anayese-
ma urafiki huo na vijiji jirani, wakazi 
vijijini wanaruhusiwa kuchukua 
kuni kavu siku mbili kwa wiki; Ju-
matano na Jumamosi.

“Matumizi mengine ni kuchukua 
dawa za miti shamba ambayo 
huomba na kuruhusiwa, maana ni 
matumizi ambayo hayana madhara 
katika uhifadhi, lakini kukata miti, 
kuvuna mbao, kuchoma mkaa ha-
waruhusiwi,” anasema.

Emmanuel Joseph, ni mkazi wa 
kijiji jirani cha Karagara kinachopa-
kana na Msitu wa Minziro, anakiri 
anafaidika na msitu kwa kuruhusi-
wa kukusanya kuni kavu.

“Kukata miti haturuhusiwi, la-
kini kuokota kuni kavu na kuchuma 
dawa za asili kwa ajili ya kujitibu 
magonjwa mbalimbali, ikiwamo 
malaria tunaruhusiwa,” anasema. 

Joseph anasema, msitu unawa-
fanya wana vijiji jirani kupata mvua 
za kutosha, zinazowaongeza uzal-
ishaji katika kilimo.

Pia, anasifu elimu wanayoipata 
kutoka kwa maofisa misitu wa Hi-
fadhi ya Minziro, inawafanya wawe 
watiifu kulinda hifadhi kwa kuzuia 
kuchomwa moto na kutoa taarifa 
haraka, endapo watabaini uharibifu 
wa aina yoyote. 

Mwenyekiti wa Kijiji cha Kigazi, 
mpakani na nchi ya Uganda, Sulei-
man Hussein, anasema zipo kamati 
za mazingira zinazolinda msitu kwa 
kushirikiana na wananchi na Mam-
laka ya Hifadhi ya Minziro.

Hussein anasema katika ushiriki-
ano huo, wananchi wanawapokea 
watalii na kuwatembeza katika 
maeneo wanayoyafahamu kush-
uhudia vivutio hifadhini.

Akieleza uzuri wa msitu huo 
anasema kuna miti aina ya “Mtoma” 
ambayo huwapatia anachokiita 
“mirumba” kwa ajili ya kutengeneza 
kofia zinazopendwa sana na watalii.

“Wapo wananchi wanaingiza kip-
ato kwa kutengeneza kofia, mashati 
na mashuka maalumu ambayo 
hutumika kuwafunga rubega wa-
toto wanapofiwa na wazazi kama 
baba, ikiwa ni ishara ya kuthibitisha 
kuwa aliyefungwa shuka hilo ndiye 
mrithi,” anasema.

Mwenyekiti huyo anaziomba 
mamlaka zinazohusika kuongeza 
jitihada za kuitangaza hifadhi hiyo, 
ili kuwezesha watalii waongezeke.

“Watalii wakiongezeka kuja 
kutembelea vivutio vilivyoko katika 
hifadhi, kipato chetu wananchi tu-
lioko karibu na hifadhi kitaongeze-
ka, lakini pia serikali itapata mapato 
kutokana na fedha zitakazolipwa na 
watalii,” anasema.
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Waziri: Hatutacheka na 
walaji fedha za ushirika 
Na Augusta Njoji, DODOMA

SERIKALI imeapa kutocheka na mtu yeyote 
atakayebainika kuchezea fedha za ushirika ili 
kurudisha hadhi na heshima ya ushirika.

Pia, inatarajia kuitisha mkutano wa wadau 
wa ushirika ili kupitia upya Sheria ya Ushirika 
iliyopo iendane na mahitaji ya sasa.

Waziri wa Kilimo, Profesa Adolf Mkenda, 
alitoa kauli hiyo jana jijini hapa katika hafla 
ya kukabidhi magari matano na kompyuta 70 
kwa ajili ya kurahisisha utendaji kazi kwa wa-
tumishi wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika 
(TCDC).

Alisema bado kunahitajika mapambano 
dhidi ya wizi na ubadhirifu kwenye vyama 
vya ushirika licha ya kuonekana kupungua 
kutokana na jitihada zilizofanywa na serikali 
za kurudisha mali za ushirika.

“Siyo kwamba ushirika wa zamani ulipo-
fanikiwa hakukuwa na wizi au ubadhirifu, 
hapana ila kuna kipindi hapa katikati uli-
kubuhu sana, mali za ushirika zinapotea, hazi-
fahamiki zilipo.

“Tuna kesi moja TRA (Mamlaka ya Mapato) 
inadai fedha ushirika kwa kitu ambacho ni 
mzabuni ndiye aliyepaswa kulipa kodi.

“Sasa unatafuta kwenye kumbukumbu za 
ushirika humuoni huyo mzabuni. Kwa hiyo, 
deni linaenda kwenye chama cha ushirika na 
ni mzigo kwa wakulima, hii ni njaa kufanya 
mchezo na kuongeza mzigo kwenye ushirika.

“Hatutachekeana na mtu anayecheza na 
mali za ushirika, kwa sababu ukifanya hivyo, 
unakatisha watu tamaa, watakuwa ha-
wana hamu ya kujiunga na ushirika. Warajis 
Wasaidizi tusimame kidete kwenye hilo,” 
aliagiza.

Alisema kuwa licha ya ubadhirifu kupun-
gua, bado kuna tatizo la vyama kushindwa 
kuandaa vyema hesabu zake na kusababisha 
kukosa hati safi.

Alinukuu ripoti ya ukaguzi wa vyama vya 
ushirika 43 iliyofanywa na Shirika la Uk-
aguzi na Usimamizi wa Vyama vya Ushirika 
(COASCO) kwa mwaka 2019/20, inayoonyesha 
hakuna chama kilichopata hati safi.

“Kuna kazi kubwa ya kujenga uwezo, kuna 
ripoti ya COASCO, ukiisoma inaonekana 
mbaya sana, lakini kwa kiasi fulani inao-
nyesha ni udhaifu, hakuna mhasibu mzuri 
anayeweza kuandaa vitabu vya hesabu 
ambavyo vitakaguliwa,” alisema.

Vilevile, alisema ripoti hiyo inaonyesha 
kuna tatizo la kutoweka vizuri kumbukumbu 
na kwa uchache kuna wizi na ubadhirifu.

“Kwa hiyo, tusipojenga uwezo, hizi kumbu-
kumbu na kuendelea kupata hati ambazo siyo 
nzuri, watu watakata tamaa, pia kwa upande 
wa AMCOS, 3,374 zilizokaguliwa, hati safi 
34, zenye shaka 169, zisizoridhisha zipo 605 
na hati mbaya zipo 1,045, kuna kazi kubwa,” 
alisema.

Aliahidi kutumia taarifa hiyo kushughulikia 
udhaifu uliobainika ili kuleta ufanisi kwenye 
ushirika.

Kuhusu sheria, waziri huyo alisema kuna 
kazi ya kurudisha imani za watu kwenye 
ushirika kwa kupitia upya Sheria ya Ushirika 
na tayari kazi imeshaanza.

 Awali, Mtendaji Mkuu wa Tume hiyo am-
baye ni Mrajis wa Vyama vya Ushirika nchini, 
Dk. Benson Ndiege, alisema tume itaendelea 
kupambana na kero zinazoukabili ushirika iki-
wamo ubadhirifu na uongozi mbovu kwenye 
vyama hivyo.

Dk. Ndiege alisema tume ipo kwenye 
mpango wa kuimarisha ofisi za ushirika 
nchini na itahakikisha kila mkoa una gari 
kabla ya mwaka wa fedha 2020/21 kufika 
ukomo.

Magereza yajitosa huduma za ulinzi 
Na Renatha Msungu, 
DODOMA

JESHI la Magereza nchini 
limeanza kutoa huduma ya 
ulinzi katika taasisi za umma 
na kampuni binafsi kama ili-
vyo kwa kampuni nyingine za 
ulinzi nchini.

Huduma hizo zinatolewa 
kupitia Shirika la Magereza 
(SHIMA) ambalo ndani yake, 
limeanzisha huduma ya ul-
inzi kupitia kampuni yake ya 
Shima Guard. Akizungumza 
na Nipashe jana, Ofisa Mtend-
aji Mkuu wa Shima Guard, 
ACP Abdalah Msepwa, alise-

ma jeshi hilo linatumia vijana 
ambao wamehitimu mafun-
zo ya uaskari  yaliyotolewa na 
jeshi hilo hivi karibuni, lengo 
likiwa ni kuwaweka sawa 
kabla ya kuanza kazi hiyo.

“Tunatarajia kuanza kutoa 
huduma hiyo haraka iweze-
kanavyo. Tayari tuna askari 
97 ambao wamehitimu 
mwaka huu mafunzo hayo,” 
alisema ACP Msepwa.

Alibainisha kuwa tayari 
wamepeleka maombi kwe-
nye taasisi na kampuni ili 
kutoa huduma hiyo huku 
akisema wana mpango wa 
kupanua huduma hiyo hadi 

kwa watu binafsi.
Msemaji wa Jeshi hilo, 

Amina Kavirondo, alisema 
mradi wa kampuni ya ulinzi 
unaotekelezwa ni moja ya 
utekelezaji wa majukumu ya 
Jeshi hilo kupitia shirika lake 
hilo ambalo linafanya miradi 
mbalimbali ya maendeleo.

Kavirondo aliitaja baadhi 
ya miradi ambayo shirika hilo 
linatekeleza ni pamoja na 
ujenzi, kilimo, utengenezaji 
wa samani na wa ulinzi am-
bao unatekelezwa na Shima 
Guard.

Alisema mradi wa ulinzi 
umeanza hatua ya kwanza 

lakini kadri siku zinavyok-
wenda, utaendelea kutekele-
zwa kwa sehemu kubwa kul-
ingana na matarajio ambayo 
jeshi limejiwekea.

“Huu ni mwanzo tu wa 
Jeshi la Magereza kutekeleza 
miradi mbalimbali, kuna mi-
radi mingine mingi inakuja 
jamii ijiandae kuipokea,” 
alisema Kavilondo.

Kavirondo alisema jeshi 
hilo limejipanga kutoa hu-
duma bora ya mradi huo wa 
ulinzi kutokana na kwamba 
vijana wamepatiwa mafunzo 
ya kutosha kutoka kwa jeshi 
hilo.

Kata 360 kuunganishwa TEHAMA 
Na Augusta Njoji, 
DODOMA

W
AZIRI wa Ma-
wasiliano na 
Teknolojia ya 
Habari, Dk. 

Faustine Ndugulile, amese-
ma ndani ya miaka mitano 
(2020-2025), serikali itafikia 
huduma ya mawasiliano ka-
tika kata 361 ambazo hazina 
huduma hiyo kwa sasa.

Dk. Ndugulile aliyasema 
hayo juzi alipotembelea Ofisi 
ya Mfuko wa Mawasiliano 
kwa Wote (UCSAF) jijini hapa.

Alisema kwa sasa, ma-
wasiliano yamefikishwa kati-
ka vijiji 3,119 kwenye kata 994 
na kuwafikia Watanzania mil-
ioni 12.2 nchini tangu mfuko 
huo uanze.

“Tunatarajia katika kip-

indi hiki cha miaka mitano ili-
yobaki, kata 361 zilizobaki zi-
nafikiwa kupata mawasiliano 
ili lengo la Watanzania wote 
kufikiwa na huduma ya 
mawasiliano litimie na ni 
utekelezaji wa Ilani ya uch-
aguzi ya CCM 2020-2025,” 
alisema.

Aliutaka mfuko huo 
kutekeleza majukumu yake 
kwa kuzingatia ilani hiyo 
pamoja na maelekezo yaliyo-
tolewa na Rais John Magufuli 
alipokuwa akizindua Bunge 
mwaka jana.

“Mkajipange upya 
kuongeza kasi ya utekelezaji 
wa majukumu yenu na ku-
hakikisha yale maeneo am-
bayo hayajafikiwa yanafikiwa. 
Pia, mwongeze ubunifu kati-
ka utekelezaji wa majukumu 
yenu kwa kuangalia teknolo-

jia za gharama rahisi,” aliagi-
za.

Waziri huyo pia aliuagiza 
mfuko huo kuangalia upya 
mfumo wa usambazaji wa 
mawasiliano na kutumia 
teknolojia za gharama nafuu, 
ili kufikia maeneo hayo yasiyo 
na huduma.

Dk. Ndugulile alisema 
kujenga mnara mmoja wa 
mawasiliano ni takribani 
Sh. milioni 350, lakini kuna 
teknolojia rahisi za gharama 
nafuu ambapo mawasiliano 
hayo yatafika katika maeneo 
hayo ya pembezoni.

“Lengo ni kuhakikisha 
gharama za mawasiliano zi-
naendelea kushuka ndani ya 
nchi yetu na kuongeza wigo 
wa watumiaji ili kufikia Tan-
zania ya uchumi wa kidigitali, 
na mfuko huu una mchango 

mkubwa sana katika malengo 
hayo makuu ya kuhakikisha 
Tanzania ya digitali inafiki-
wa,” alisema.

Dk. Ndugulile alisema ni 
lazima kuendana na kasi hiyo 
na kuondokana na sheria za 
zamani zisizoendana na hali 
ya sasa.

“Hatuwezi kuwa na sheria 
inayosema duka lina kuta 
nne, lina leseni na vibali 
vya biashara, duka linaweza 
kuwa sehemu yeyote, duka 
hili ni mawasiliano lazima 
tuendane na kasi ya kidunia 
na kuwa na mifumo na sheria 
zinazoendana na kasi hiyo 
hiyo,” alisema.

Mtendaji Mkuu wa UCSAF, 
Justina Mashiba, aliahidi ku-
fanyia kazi maagizo ya waziri 
huyo ili kuendana na hali ya 
sasa.

.

Wauza mboga wa soko la Sabasaba jijini Dodoma wakifanya biashara kwenye eneo linalohifadhiwa takataka bila kujali afya 
zao na wateja. PICHA: PETER MKWAVILA
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Na Mwandishi Wetu

SHILINGI bilioni 3.5 zinahi-
tajika kwa ajili ya kutatua tatizo 
la uhaba wa maji katika miji ya 
Kyela na Kasumulu wilayani 
Kyela mkoani Mbeya.

Wakazi wa miji hiyo wame-
kuwa wakihangaika kupata hu-
duma hiyo kutokana na kukosa 
chanzo cha uhakika cha maji ya 
kutosheleza miji hiyo ambayo 
ina watu wengi na imekuwa 
ikikumbwa na magonjwa yanay-
otokana na matumizi ya maji 
machafu.

Mamlaka ya Majisafi na Usafi 
wa Mazingira Mkoa wa Mbeya 
(Mbeya-WSSA), imefanya utafiti 
na kufanikiwa kupata chanzo 
kipya cha maji kwa ajili ya 
kuipatia maji miji chanzo hicho 
kinapatikana ndani ya Hal-
mashauri ya Busokelo wilayani 
Rungwe.

Mkurugenzi Mtendaji wa 
Mbeya-WSSA, Ndele Mengo, 
alisema chanzo hicho ni cha 
uhakika na kina uwezo wa kuhu-
dumia miji hiyo na vijiji vina-
vyozunguka chanzo hicho.

Alisema kwa sasa wanatafuta 
fedha kwa ajili ya utekelezaji wa 
mradi huo na wakipata fedha 
hizo, wataukamilisha mradi huo 
ndani ya miezi 18 na wananchi 
kuanza kupata huduma.

“Haya maji ni safi na ni mengi 
sana, chanzo kipo na kilisha-
jengwa miaka kadhaa iliyo-
pita na sasa hivi kinahitajika tu 
kuboreshwa na kuanza kupeleka 
maji kwa wananchi,” alisema 
Mengo.

Alisema walishafanya usanifu 
na kujiridhisha kuwa chanzo 
hicho kinakidhi mahitaji ya wa-
nanchi wa miji hiyo miwili kwa 
miaka zaidi ya 20 na kwamba 
wataendelea kutafuta vyanzo 
vingine ijayo.

Mbunge wa Kyela, Ally 
Mlaghila, alisema mradi huo ni 
muhimu kwa ajili ya kukabili 
tatizo la maji kwenye jimbo hilo 
kwa maelezo kuwa tatizo kubwa 
la wilaya hiyo ni maji.

Alisema wananchi wamekuwa 
wakitumia muda mrefu kutafuta 
huduma hiyo kwenye mito na 
visima ambavyo wakati mwing-
ine usalama wake unakuwa siyo 
wa uhakika kutokana kuwa na 
uwezekano wa kuwa na vimelea.

“Sisi wana Kyela tatizo kubwa 
linalotukabili ni maji, tunawaom-
ba watu wa mamlaka mtusaidie 
kukamilisha mradi huu mapema 
ili tuondokane na tatizo hili,” 
alisema Mlaghila.

Baadhi ya wananchi wa 
Wilaya ya Kyela, walisema 
wamekuwa wakikumbwa na ma-
gonjwa ya kuhara na kushambu-
liwa kwa mfumo wa mkojo (U.T.I) 
kutokana na maji wanayotumia 
kuwa na vijidudu.

Bilioni 3.5/- 
zahitajika 
kutatua shida 
ya maji Na Nebart Msokwa, MBEYA

J
ESHI la Polisi mkoani 
Mbeya linamshikilia mtu 
mmoja kwa tuhuma za 
kuingiza nchini zaidi ya 

chupa 390 za pombe kali za aina 
mbalimbali zilizopigwa marufuku 
nchini.

Akizungumza na waandishi wa 
habari ofisini kwake juzi, Kaimu 
Kamanda wa Polisi wa Mkoa wa 
Mbeya, Kamishna Msaidizi wa 
Polisi, Jerome Ngowi, alimtaja 
mtuhumiwa huyo kuwa ni Chris-
topher Ndomba (42), mkazi wa 
Wilaya ya Kyela.

Alisema mtuhumiwa huyp 
alikamatwa Januari 5 mwaka huu 
majira ya saa 11 alfajiri akidaiwa 
kusafirisha pombe hizo kutoka 
nchi jirani ya Malawi kuviingiza 
nchini kwa ajili ya kuviuza.

Alizitaja aina ya pombe hizo 
ambazo zimepigwa marufuku 
kuwa ni WIN chupa 80, Right 
Choice chupa 120 na Ice Dry Lon-
don Gin chupa 190 ambazo zote 
zinatengenezwa Malawi.

Alisema mtuhumiwa alikuwa 
anasafirisha pombe hizo kwa ku-
tumia pikipiki aina ya Kinglion 
yenye namba za usajili MC. 793 
CQC.

“Hizi pombe zilipigwa maru-
fuku nchini kwa sababu zina ki-
levi kinachozidia asilimia 41, huyu 
mfanyabiashara alikuwa amezi-
hifadhi pombe hizo kwenye ma-
boksi matatu kulingana na aina 
ya pombe yenyewe,” alisema Ka-
manda Ngowi.

Aliongeza kuwa upelelezi wa 
tukio hilo unaendelea kufanyika 
na ukikamilika, mfanyabiashara 
huyo atafikishwa mahakamani 
kwa   ajili ya hatua zaidi za kishe-
ria.

Aliwataka wananchi hasa wa-
naoishi maeneo ya mipakani 
kuacha kufanya biashara haramu, 

akionya kuwa watachukuliwa 
hatua kali za kisheria ikiwamo ku-
fungwa jela.

Kamanda Ngowi alisema jeshi 
hilo linaendelea kufanya doria 
mbalimbali kwenye mpaka wa 
Kasumulu wilayani Kyela pamoja 
na maeneo ya kwenye vipenyo 
visivyokuwa rasmi ili kudhibiti bi-
ashara hizo za magendo.

Aliwataka wananchi kuendelea 
kushirikiana na Jeshi la Polisi ku-
komesha vitendo vya uhalifu kwa 
kutoa taarifa za siri zitakazofani-
kisha kukamatwa kwa wahalifu 
ama kuzima uhalifu kabla hau-
jaleta madhara kwenye jamii.

Ashikiliwa polisi tuhuma 
kuingiza pombe za viroba

Vijana wanolewa matumizi ya viuatilifu
Na Nebart Msokwa, MBEYA

TAASISI ya Utafiti wa Viuatilifu 
Tanzania (TPRI) kwa kushirikiana 
na wadau mbalimbali wa kilimo, 
imeanza kutoa mafunzo maalum 
kwa vijana katika mikoa ya Nyanda 
za Juu Kusini kuhusu matumizi sa-
hihi ya viuatilifu kwenye masham-
ba, ili kuwasaidia kuepuka mad-
hara ya kiafya.

Mafunzo hayo yalianza kutole-
wa jijini Mbeya juzi, vijana waki-
fundishwa matumizi ya viuatilifu 
vya aina mbalimbali, vifaa vya ku-
tumia kupuliza na namna ya kujik-
inga na madhara ya viuatilifu hivyo 
wakati wa kuvitumia na baada ya 
kuvitumia.

Akizungumza wakati wa mafun-
zo hayo kwa vijana zaidi ya 40 wa 
mikoa hiyo, Mtafiti wa Visumbufu 
Mimea kutoa TPRI, Ramadhan 

Kilewa, alisema wameamua kutoa 
mafunzo hayo kwa vijana hao 
baada ya kubaini kuwa mfumo wa 
awali wa utoaji elimu haukidhi ma-
hitaji.

Kilewa alisema kuwa awali wali-
kuwa wanatoa mafunzo hayo kwa 
wafanyabiashara wa maduka ya vi-
uatilifu ili na wao waifikishe elimu 
hiyo kwa wakulima wanaokwenda 
kununua viuatilifu, lakini wame-
baini elimu hiyo haitoshi.

“Hawa vijana tunawafundisha ili 
wao ndiyo wakafanye kazi ya ku-
puliza dawa hizi kwenye masham-
ba ya wakulima kitaalamu, lengo 
letu ni kuepusha madhara ya vi-
uatilifu kwa viumbe visivyolengwa 
kwenye upuliziaji,” alisema Kilewa.

Alisema baadhi ya wakulima 
wamekuwa wakitumia viuatilifu 
bila kufuata maelekezo, kitu amba-
cho kinaweza kuhatarisha maisha 

yao na mifugo kutokana na ku-
tokuwa na elimu sahihi ya uteket-
ezaji wa chupa za viuatilifu.

Waandaaji wa mafunzo hayo 
ambao ni Kampuni ya Corteva 
inayojihusisha na uzalishaji wa 
mbegu za kilimo, walisema pamoja 
na kufundisha matumizi sahihi ya 
viuatilifu, pia wanalenga kuzalisha 
ajira kwa vijana.

Mwakilishi wa Kampuni hiyo, 
Cosmas Maganga, alisema mafun-
zo hayo yatasaidia kupunguza 
tatizo la ajira kwa vijana hao kwa 
maelezo kuwa watautumia ujuzi 
walioupata kufanya kazi za kujiajiri 
na hivyo kujiingizia kipato.

“Kuna baadhi ya vijana hawa 
walikuwa wanafanya kazi hizo, la-
kini walikuwa hawana ujuzi, sasa 
tunawapa mbinu za kitaalamu am-
bazo zitawasaidia kuboresha kazi 
zao na ninawashauri wakulima 

kwenye maeneo yao wakawatumie 
vijana hawa watawasaidia,” alise-
ma Maganga.

Baadhi ya vijana waliopata 
mafunzo hayo walisema yatawa-
saidia kuelimisha jamii kuhusu 
matumizi sahihi ya viuatilifu na 
kuleta tija kwenye uzalishaji wa 
mazao shambani.

Mmoja wa vijana hao, Enock 
Kasisi, ambaye ni mkazi wa Wilaya 
ya Mbarali mkoani Mbeya, alisema 
wakulima wengi walikuwa wana-
tumia viuatilifu hivyo kwa mazoea, 
hivyo kutopata tija.

Alisema wakulima wengi huwa 
wanaamini kuwa viuatilifu hivyo 
huwa vina madhara kwa binada-
mu na wanyama wengine endapo 
tu watavimeza, lakini kwenye 
mafunzo hayo walielekezwa kuwa 
hata vikigusana na ngozi vinaleta 
madhara.

Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, Albert Chalamila (kushoto), akikagua kiwanda cha kushona nguo cha Jeshi la Magereza katika Gereza la Ruanda jijini 
Mbeya alipofanya ziara ya kukagua miradi ya jeshi hilo. PICHA: NEBART MSOKWA
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Na Hawa Abdallah,             
ZANZIBAR

RAIS mstaafu wa Zan-
zibar, Dk. Ali Mohammed 
Shein, amesema umefika 
wakati wa kufanya mabadi-
liko ya kutolewa mafunzo 
yatayoendana na wakati ili 
kupanua wigo wa soko la 
ajira nchini.

Alisema hayo jana katika 
ufunguzi wa jengo la Chuo 
cha Utalii Maruhubi jana, 
ikiwa ni sehemu ya sham-
rashamra ya kutimiza 
miaka 57 ya Mapinduzi ya 
Zanzibar.

 Dk. Shein amesema im-
efika wakati kwa  wanafun-
zi wanaosoma chuo cha 
utalii kupatiwa  mafunzo 
yanayoendana na wakati ili 
kukidhi mahitaji ya soko la 
ajira katika sekta ya utalii.

Aliwashauri wanafunzi 
wa chuo hicho kusoma kada 
tofauti za sekta ya utalii 
ambayo imekuwa tegemeo 
kubwa la vijana wengi ku-
pata ajira hivi sasa nchini.            

Pia Dk. Shein alisema ni 
vyema kuzalishwa vijana 
wenye taaluma stahiki 
kwa kuendelezwa  vivutio 
vilivyopo kwa kufuatwa 
mila, silka na utamaduni wa 
nchi na kwamba maendeleo 
yanayopatikana yanatokana 
na kuwapo kwa vyanzo 
tofauti vya utalii zikiwamo 
hoteli zenye sifa.

 Awali, Waziri wa Elimu 
wa Mafunzo  ya Amali,  Si-
mai Mohammed Said, 
aliahidi kuendelea kutafuta 
masomo wafanyakazi wa  
Chuo cha Utalii katika nchi 
tofauti ili vijana watumie 
fursa ya kwenda kujifunza 
kuendesha harakati za 
kiutalii kiutaalamu zaidi.

Waziri alisema sekta ya 
utalii imekuwa ikichangia 
pato kubwa kwa nchi, hivyo 
kufanya hivyo kutaweza 
kuwapatia nafasi zaidi za 
ajira vijana.

 Naye Katibu Mkuu wa 
Wizara ya Elimu  na Mafun-
zo ya Amali, Dk. Idrisa 
Muslim Hijja, alisema lengo 
la ujenzi huo ni kuzalisha 
wataalamu ili kuongeza 
nafasi za ajira kwa vijana 
katika kukabiliana na  tatizo 
la ukosefu wa ajira nchini.

 Jengo hilo la ghorofa 
mbili lenye madarasa 
matano na vyumba tisa vya 
kulala, limegharimu  Sh. 
bilioni  5.66 na ujenzi wake 
umefadhiliwa na Benki ya 
Maendeleo ya Afrika (AfDB). 

Na Hawa Abdallah, ZANZIBAR

RAIS wa Zanzibar, Dk. Hussein 
Ali Mwinyi, amewakumbusha vion-
gozi wa Chama Cha Mapinduzi 
(CCM) wajibu wa kurudi kwa wa-
nanchi kuwatumikia na kushiriki-
ana nao katika kuzitafutia ufum-
buzi matatizo yanayowakabili.

 Dk. Mwinyi aliyasema hayo juzi 
katika ufunguzi wa Kongamano 
la Jumuiya za CCM za UWT, Wa-
zazi pamoja UVCCM lililofanyika 
katika Ukumbi wa  Sheikh Idrissa 
Abdulwakil,  Kikwajuni jijini hapa, 
likiwa na lengo la kuwapongeza 
Rais John Pombe Magufuli na yeye 
mwenyewe kwa ushindi mkubwa 
waliopata katika uchaguzi mkuu 
uliofanyika Oktoba, mwaka jana. 

Alisema   wananchi wana shida 
mbalimbali zinazohitaji misaada 
kutoka kwa viongozi, hivyo   aka-
wataka kutokuwasahau wale walio-
wachagua na kubainisha kuwa huo 
ndio mwelekeo sahihi wa viongozi 
wanaotoka CCM.

 
Alisema uchaguzi umemalizika, 

hivyo kazi kubwa iliyoko mbele 
ya viongozi wa chama hicho ni 
kuwatumikia wananchi kwa kuy-
atekeleza mambo mbalimbali 
waliyoyaahidi katika kampeni na 
kuitekeleza Ilani ya Uchaguzi wa 
CCM ya 2020 - 2025. 

Pia aliwakumbusha wanachama 
wa CCM wajibu walio nao katika 
kujiandaa na uchaguzi ndani ya 
chama ifikapo   mwakani, hivyo 
akawataka kujiandaa   kwa msingi 
kuwa hatua hiyo itatoa fursa ya ku-
panga safu za uongozi katika cha-
ma hicho.   “Nasaha zangu kwenu 
wakati utakapofika, wachagueni 
viongozi wenye mapenzi ya dhati 
na CCM na sio wanaotafuta ma-
slahi yao wenyewe kupitia CCM”, 
alisema. 

Dk. Mwinyi alisema hatua zilizo-
anza kuchukuliwa katika kupam-
bana na ubadhirifu wa mali ya 
umma, uzembe na ukiukwaji wa 
sheria pamoja na rushwa, zinalen-

ga kuleta nidhamu katika matumzi 
ya fedha za serikali. 

“Serikali imeanza kuchukua 
hatua za kupambana na vitendo 
vya ubadhirifu wa mali ya umma, 
uzembe, ukiukwaji wa sheria, 
pamoja na rushwa miongoni mwa 
watendaji wake kwa dhamira 
njema ya kuleta nidhamu katika 
matumizi ya fedha za serikali kwa 
manufaa ya wananchi,” alisema. 

Pia aliwahakikishia wana CCM 
kuwa wale wote watakaohusika 
na matukio ya vitendo hivyo, wa-
tachukuliwa hatua za kisheria bila 
kumwonea mtu, hivyo akawataka 
wananchi kuunga mkono hatua 
hiyo.  Akigusia maudhui ya konga-
mano hilo, Dk. Mwinyi ambaye ni 
Mjumbe wa Kamati Kuu ya CCM, 
alisema ushindi mkubwa ulioki-
pata chama hicho katika uchaguzi 
mkuu, ni kielelezo cha imani na 
matumaini waliyonayo Watanzania 
kwa chama chao.

  Alisema Watanzania wanari-
dhishwa na utendaji wa chama 

hicho ndiyo maana wakafanya 
uamuzi kuendelea kukichagua 
kwa kura nyingi.   Dk. Mwinyi al-
itoa shukurani kwa viongozi na 
wanachama wa jumuiya hizo kwa 
uamuzi wa kuandaa kongamano 
hilo lenye lengo la kumpongeza ku-
tokana na ushindi mkubwa wa asil-
imia 76.27 aliopata katika uchaguzi 
mkuu pamoja na  kuipongeza CCM 
kwa kuwa na utaratibu mzuri wa 
kidemokrasia wa kupata viongozi 
katika ngazi mbali mbali.

Awali, Naibu Katibu Mkuu wa 
CCM Zanzibar, Dk. Abdalla Juma 
Sadalla ‘Mabodi’, alisema chama 
kinaunga mkono hatua zinazoen-
delea kuchukuliwa na Dk. Mwinyi 
katika kuimarisha ustawi wa jamii 
na mapambano dhidi ya udhalil-
ishaji, sambamba na hatua ya ku-
unda Serikali ya Umoja wa Kitaifa 
(SUK). 

Alisema hatua ya kuunda SUK 
itaendeleza umoja na mshikamano 
wa Wazanzibari na kudumisha uta-
wala bora.

Mwinyi awakumbusha viongozi CCM wajibu

Shein ataka 
mafunzo 
yafanywe 
kwa vitendo 

Rais mstaafu wa awamu ya saba, Dk. Ali Mohamed Shein, akitoa hotuba katika  ufunguzi wa Chuo cha Utalii Maruhubi Wilaya ya Mjini Mkoa wa 
Mjini Magharibi Unguja. Ikiwa ni shamra shamra za miaka 57 ya Mapinduzi Zanzibar. PICHA: HAWA ABDALLAH

SMZ kuimarisha Bandari ya Shumba 
Na Hawa Abdallah, ZANZIBAR

M
AKAMU wa Pili 
wa Rais wa Zanzi-
bar,   Hemed Sulei-
man Abdulla, amese-

ma serikali inakusudia kuimarisha 
Bandari ya Shumba ili kuondoa 
matatizo yaliyopo na kuimarisha  
uhusiano kati ya wananchi wa 
Mombasa na Zanzibar.

  Hemed alisema hayo jana 
wakati akizungumza na wawak-
ilishi wa wananchi wa Kaunti ya 
Kwale, Mombasa nchini Kenya 
waliofika ofisini kwake, Vuga, kwa 
ajili ya kujitambulisha na kumsal-

imia.
Alisema Serikali ya Mapinduzi 

ya Zanzibar itaendeleza ushiriki-
ano wake na Kenya katika sekta za 
afya, kilimo, utalii na uchumi wa 
buluu ambazo zimepewa kipaum-
bele na serikali chini ya uongoz wa          
Rais   Dk. Hussein Mwinyi.

Hemed alisema kwa vile Zanzi-
bar ni nchi ya visiwa, imeshaamua 
kujikita zaidi katika kuimarisha 
uchumi wa buluu kupitia bahari 
kutokana na sekta hiyo kuwagusa 
wananchi wengi sambamba na 
kuzitumia vyema rasilimali zinazo-
patikana. Alisema serikali ya awa-
mu ya nane ya Zanzibar imeweka 

mkazo zaidi katika kuwafikishia 
huduma muhimu wananchi wake 
hasa kuinua hali zao za maisha, ki-
tendo kitakachowasaidia kuwain-
gizia kipato cha kujikimu.

Kuhusu ulinzi na usalama, 
Hemed aliwataka viongozi hao 
kuendelea kuwakumbusha wa-
nanchi wao kufuata sheria na tara-
tibu kwa kuzingatia nidhamu za 
uingiaji na utokaji.

Akitoa shukrani zake kwa niaba 
ya msafara huo, Kiongozi wa Shu-
ghuli za Serikali   Bungeni kupitia 
Kaunti ya Kwale, Mwepupheh 
Ndoro, alimweleza Hemed kuwa 
Kwale imevutiwa na muundo wa 

SMZ na sasa wako mbioni kureke-
bisha mfumo na muundo wao 
ili kutoa huduma bora kwa wa-
nanchi.

Mwepupheh alimthibitishia 
Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzi-
bar kwamba Kaunti yake itaende-
lea          kushirikiana      na SMZ  
kupitia Baraza la Wawakilishi 
Zanzibar katika kuona uhusiano 
wa pande hizo mbili unazidi kui-
marika.

Kaunti ya Kwale, Mombasa, 
nchini  Kenya imekuwa na ushiriki-
ano na Zanzibar kupitia Baraza 
la Wawakilishi Zanzibar takriban     
kwa miongo mitatu sasa.





Wafariki wakipinga Biden kutangazwa rais
Washington, MAREKANI

POLISI nchini Marekani, imethibitisha 
kuwa mwanamke mmoja aliyepigwa risa-
si wakati wa vurugu zilizotokea baada ya 
wafuasi wa Rais Donald Trump kuvamia 
bunge, amefariki dunia.

Tukio limetokea huku Bunge la Con-
gres likimwidhinisha, Joe Biden na Kama-
la Hariss kama rais mtarajiwa na makamu 
wake nchini Marekani.

Bunge hilo liliwaidhinisha wawili hao 
kwa kura 282 huku wabunge 138 waki-
piga kura ya kupinga matokeo ya jimbo la 
Pennsylvania.

Bunge la seneta lilikataa pingamizi 
kama hilo.

Kura za wajumbe zilithibtishwa baada 
ya mabunge yote mawili lile la uwakilishi 
na lile la seneta kukataa pingamizi kuhusu 
kura zilizopigwa katika vituo vya Jimbo la 
Pennsylvania na Arizona.

Inadaiwa kifo cha mwanamke huyo, 
kilisababishwa na majeraha aliyopata, 
huku maofisa wakidai hawajataja jina la 
mwanamke huyo na kwamba ni raia wa 
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Kim Jong Un 
akiri mpango
kiuchumi mwaka 
2016 ulifeli

Wafuasi wa Rais Donald Trump wakiwa wamekusanyika mbele ya jengo la Capitol, jana, wakati Bunge la Congres 
likimwidhinisha Joe Biden na Kamala Hariss kama rais mtarajiwa na makamu wake nchini Marekani.
PICHA: REUTERS

Pyongyang, KOREA KASKAZINI

KIONGOZI wa Korea Kaskazini, Kim 
Jong-un, amekubali kuwa mpango 
wake wa kiuchumi wa miaka mitano 
kwa nchi hiyo ambayo imejitenga, 
ulishindwa kufikia malengo yali-
yowekwa katika kila sekta.

Alikuwa akizungumza wakati wa 
ufunguzi wa kikao cha dharura cha 
chama chake cha Workers’ Party, 
ambacho ni cha nane katika historia 
ya nchi hiyo. Korea Kaskazini, ili-
funga mipaka yake Januari, mwaka 
jana, kuzuia kusambaa kwa virusi 
vya corona licha ya madai kwamba, 
hakujawahi kuwa na maambukizi ya 
virusi hivyo nchini humo.

Hatua hiyo imesababisha kujiten-
ga na majirani zake ambayo pia ni 
washirika wake wa karibu, ikiwamo 
China. Biashara kati ya nchi hizo 
mbili, imedorora kwa asilimia 80. 

Aidha, kimbunga na mafuriko pia 
vimesababisha nyumba na mazao 
kuharibika Korea Kaskazini ambayo 
bado imewekewa vikwazo vikali 
vya kimataifa, ikiwamo mpango 
wake wa nyuklia.

Kim, sio jambo la kawaida kuku-
bali makosa yake hatua ambayo 
imekuwa kama utambulisho wake 
alisema, Laura Bicker mwandishi wa 
habari wa BBC mjini Seoul.

Taarifa kupitia televisheni ilionye-
sha wakiwa kwenye mkutano katika 
mji mkuu wa Pyongyang, uliokuwa 
umejaa maelfu ya wanachama na 
hakuna ambaye alikuwa amevaa 
barakoa walipokuwa wamesimama 
kupiga makofi wakimkaribisha 
wakati anaingia. BBC

Mahakama yatupilia mbali dhamana 
mwanzilishi mtandao wa WikiLeaks
London, UINGEREZA

MAHAKAMA ya Uingereza imekataa ombi 
la kumwachilia huru Assange, kwa dha-
mana.

Mahakama imekataa ombi hilo la 
mwanzilishi wa WikiLeaks, Julian Assange, 
ili kuachiliwa kwa dhamana.

Kesi ya Assange, iliyosikilizwa katika mji 

mkuu wa London, Jaji Vanessa Baraitser 
aliashiria kuwapo uwezekano wa mwan-
zilishi WikiLeaks, kutokuja kwenye usikili-
zaji wa rufani, ikiwa ataachiliwa huru.

Siku mbili zilizopita, mahakama hiyo 
ilikataa ombi la Assange kurejeshwa Mare-
kani.

WikiLeaks ambayo ilianzishwa na As-
sange, ilichapisha nyaraka kadhaa za siri 

mwaka 2010 pamoja na ushahidi wa uhali-
fu uliofanywa na Marekani katika nchi za 
Iraq na Afghanistan.

Assange ambaye alikimbilia kwenye 
Ubalozi wa London nchini Ecuador, ili 
asirejeshwe Marekani, alikamatwa na 
vikosi vya usalama vya Uingereza baada 
ya kuishi huko kwa miaka 7 na akawekwa 
gerezani. TRT

kawaida.
Waandamanaji ambao ni wafuasi wa 

Rais Trump, walivamia jengo hilo jana  
jioni kulalamika dhidi ya utaratibu wa 
kuidhinisha ushindi wa Joe Biden. Aid-
ha, mtu mwingine alipigwa risasi katika 
vurugu hizo, kulingana na Shirika la 
habari la Associated Press (AP).

Lindsay Watts, mwanahabari wa 
shirika lenye kuhusishwa na Fox News, 
aliandika ujumbe kwenye Twitter 
kuwa, wahudumu wa afya wa Washing-
ton DC, walisema juhudi za kumwokoa 
mwanamke aliye na hali mahututi, 
zinaendelea baada ya kupigwa risasi 
kifuani.

Wafuasi wa Trump, waliokuwa na 
hasira waliandamana huku wakiimba, 
‘Tunamtaka Trump’ na mmoja wao aki-
pigwa picha akiwa ameketi kwenye kiti 
cha rais wa bunge la Seneti.

Polisi Washington, imesema kuwa ni 
wazi waandamanji hao walikuwa tayari 
kutumia nguvu yoyote ile kuingia ka-
tika majengo ya bunge.

Inasemekana hadi kufikia jana watu 

13 na silaha tano zilinaswa na polisi 
wakati ghasia zinaendelea bungeni.

Mkuu wa Polisi, Robert Contee, ali-
waambia waandishi wa habari kuwa, 
waliokamatwa sio wakazi wa eneo la 
DC. Kuna taarifa kuwa watu walitumia 
bunduki kwenye jengo hilo, pia ma-
bomu ya kutoa machozi yametumika 
kutawanya waandamanaji.

Amri ya kutotoka nje imetangazwa 
baada ya saa 12:00 jioni nchini humo, 
kutokana na vurugu zilizotokea Wash-
ington.

Awali kikao hicho cha kumpitisha Joe 
Biden, kama rais wa nchi hiyo, kilisit-
ishwa na Makamu wa Rais, Mike Pence, 
huku akitolewa nje ya jengo.

Polisi waliingilia kati na mabomu ya 
machozi kwa waandamanaji wanaojar-
ibu kuingia kwenye jengo la Congress.

Rais Donald Trump kupitia mitandao 
ya kijamii aliwataka waandamanaji 
“kubaki na amani”.

Amri ya kutotoka nje ilitangazwa ka-
tika mji mkuu kufuatia matukio hayo.

Trump, katika taarifa yake kabla ya 

maandamano hayo, alisema kwamba 
hawatakubali kushindwa na kwamba 
alishinda katika uchaguzi wa rais uli-
ofanyika Novemba, mwaka jana.

Trump alisema kuwa yeye ndi-
ye mshindi wa kweli wa uchaguzi 
huo: “Sitakubali kushindwa kamwe, 
sitaacha.”

Mdemocrat Jon Ossoff alipata ushin-
di katika duru ya pili ya uchaguzi jimbo 
la Georgia na kuwapa Wademocrat 
udhibiti wa Baraza la Seneta la Mare-
kani. Mchungaji Raphael Warnock ali-
tangazwa mshindi wa uchaguzi wa pili 
wa Seneta katika Jimbo la Georgia, Ju-
manne, wiki hii.

Kinyang’anyiro kati ya Ossoff na Sen-
eta Mrepublican, David Perdue ulikuwa 
na ushindani wa karibu kabla ya ku-
tangazwa kwa siku nzima.

Ossoff, msaidizi wa zamani wa bun-
geni na mtengenezaji wa makala ya tel-
evisheni, alijitangazia ushindi mapema 
Jumatano, lakini wakati huo kura zi-
likuwa zimekaribiana kwa yeyote ku-
tangaza ushindi. BBC/TRT/VOA

Wafuasi 
wa Trump, 
waliokuwa 
na hasira 
walianda-
mana huku 
wakiimba, 
‘Tunamtaka 
Trump’ na 
mmoja wao 
akipigwa 
picha akiwa 
ameketi 
kwenye kiti 
cha rais wa 
bunge la 
Seneti.



LONDON, England 

BAADA ya kufanya vibaya katika mechi 
tano zilizopita tetesi zinasema kwamba, 
nyota wa zamani wa Chelsea, Andy 
Shevchenko anatajwa kuchukua mikoba 
ya Frank Lampard endapo kocha huyo 
ataondoka klabuni hapo.

Mmiliki wa klabu hiyo, Roman Abra-
movic, anaangalia orodha ya makocha 
wanaoweza kuchukua nafasi hiyo 
baada ya Lampard kufanya vibaya 
katika mechi kadhaa zilizopita.

Chelsea wamepoteza mechi nne kati 
ya sita walizocheza kwenye Ligi Kuu  
England na kuanza kujiuliza kuhusu 
uwezo wa Lampard kuiongoza timu 
hiyo baada ya kutumia kiasi cha pauni 
milioni 200 kweye usajili wa kipindi 
cha majira ya joto.

Kwa mujibu wa jarida la Le10Sports, 
Abramovic anamwangalia Shevchenko 

kama mrithi wa Lampard. 
Lakini Lampard anatarajiwa 

kuongezewa muda kulingana na ripoti 
japokuwa kumekuwa na presha kubwa 
sana kwake.

Shevchenko ni rafiki mzuri wa Abra-
movic, mtoto wake anacheza katika 
akademi ya Chelsea na ameisaidia Timu 
ya Taifa ya Ukraine kucheza katika 
mashindano ya Euro 2020 inayofanyika 
mwaka huu 2021.

Shevchenko 
atajwa 
kumrithi 
Lampard
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MANCHESTER, England 

KOCHA wa Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, amesema, 
Donny van de Beek ataweza kurejea na kuwa bora zaidi klabuni 
hapo licha ya kukumbwa na mwanzo mgumu klabuni hapo Old 
Trafford.

Nyota huyo alitua United msimu wa joto ulipita akitokea Ajax, 
lakini kwa kiasi kikubwa amekuwa akihangaika kurejea kwenye 
kiwango chake, baada ya kuchangia goli moja tu katika mechi 
zale 19 za michuano yote alizocheza hadi sasa.

Nyota huyo mwenye umri wa miaka 23, raia wa Uholanzi 
bado hajaweza kucheza mechi yoyote ya Ligi Kuu England tan-
gu Desemba 20, mwaka jana na alikuwa benchi bila kutumika 
kwenye mechi dhidi ya Leicester City, Wolverhampton Wander-
ers na Aston Villa.

Lakini Solskjaer anaona nyota huyo ataweza kukua zaidi na 
zaidi akiamua kutulia klabuni hapo.

“Donny ameweza kucheza vizuri pale alipokuwa na nafasi. 
Nafikiri wakati mwingine tunakuwa na haraka sana kuanza ku-
laumu kuwa hachezi, amefeli,” alisema Solskjaer akinukuliwa 
na Sky Sport’. “Lakini Victor na Fred kama mfano, inachukua 
muda kidogo sasa wanakuwa wachezaji muhimu zaidi kikosini, 
itakuwa hivyo kwa Donny.”

LONDON, England 

K
OCHA wa Klabu ya Wolves, 
Nuno Espirito Santo ame-
kutana na adhabu ya pauni 
25,000 baada ya kumkosoa 

mwamuzi, Lee Mason katika mechi 
ambayo timu yake ilipoteza mbele 
ya Burnley.

Adhabu hiyo imetolewa na Chama 
cha Soka cha England (FA), baada 
ya kumtaka kocha huyo aombe 
radhi, lakini alikataa akiamini ali-
chokisema ni sahihi.

Mchezo baina ya Burnley wa 
ushindi wa 2-1 dhidi ya Wolves 
ulichezwa Desemba 21, mwa-
ka jana ambapo baada ya 
mtanange huo, Nuno alisema 
mwamuzi hakuwa na uwezo 
wa kuchezesha mchezo ule.

Kocha huyo mbali na adhabu 
hiyo amepewa tahadhari juu ya 
vitendo vya utovu wa nidhamu 
kwa siku za mbeleni.

Kwa mujibu wa kanuni za FA, ma-
oni yanayopingana na uwezo hafifu 
kwa waamuzi yanaruhusiwa, lakini 
yakibainika kuwa yalikosa usawa 
na utu adhabu hufuata kwa nyuma, 
ingawa huwa na sehemu ya kukata 
rufani.

SANTO 
ASHUSHIWA 
RUNGU EPL

Solskjaer ampa 
matumaini Van 
de Beek
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LOS ANGELES, Marekani

INTER Miami wameripotiwa 
kuwa wamejaribu kufanya ma-
wasiliano na kocha wa timu ya 
taifa ya Wanawake ya England, 
Neville kwa ajili ya kumpa kazi 
klabuni hapo.

Taarifa zinasema kuwa mazun-
gumzo ya awali kati ya pande hizi 
mbili tayari yamefanyika.

David Beckham, ambaye ni 
mwanatimu mwezake wa zamani 
wa Neville kule Manchester Unit-
ed ni mmiliki mwenza wa klabu 
ya Inter Miami na pia ana umiliki 
wa aina hii kwa timu ya Ligi Da-
raja la pili ya Salford nchini Eng-

land.
Neville anajiandaa kuacha ki-

barua chake kwenye timu ya taifa 
ya wanawake hapo Julai, mwaka 
huu ambapo ndiyo itakuwa 
tamati ya mkataba wake wa sasa. 

Wakati huo huo, pale Inter Mi-
ami kumekuwa na sintofahamu 
juu ya hatima ya kocha wake wa 
sasa wa klabu hiyo, Diego Alonso.

Neville amekuwa kocha wa 
timu ya taifa ya wanawake ya 
England tangu Januari, mwaka 
2018 na kwa nafasi yake aliweza 
kukiongoza kikosi hicho kufikia 
nusu fainali ya Kombe la Dunia 
la Wanawake mwaka 2019 kule 
Ufaransa.

LIVERPOOL, England 

L
IVERPOOL wanaripotiwa 
kuwa sasa hawataweza 
kumtema Xherdan Shaqiri 
kwenye dirisha hili dogo la 

Januari, kwa mujibu wa ESPN.
Nyota huyo raia wa Uswisi aliku-
wa anatarajiwa kuwa yupo mbioni 

kuondoka pale Anfield mwezi 
huu, baada ya kuwa na muda 

mchache wa kucheza kwa 
msimu wote, akiwa amean-
za katika mechi mbili tu.

Hata hivyo, kwa mu-
jibu wa chanzo kimoja 
cha habari za michezo 
cha nchini Uswisi kili-
chonukuliwa na ESPN, 

Liverpool wanajiona 
kama wamebanwa 

na athari za corona 
na klabu haipo ka-
tika mazingira ya 
kumwacha aon-
doke kwa sasa.

Shaqiri ana-
tarajiwa kuen-
delea kuwapo 
pale Mersey-
side msimu 
wote wa 2020-

21 na huenda 
akapata fursa zaidi 

ya kucheza kwenye nusu hii 
ya pili ya msimu.

Hata hivyo, hakuna taarifa kubwa 
sana za uhamisho pale Liverpool, na 
kocha Jurgen Klopp  wiki iliyopita 
alisema kuna asilimia kubwa zaidi 
kwamba hakuna  mchezaji yeyote 
mpya kabla ya dirisha kufungwa 
Februari ambaye hatasaini.

MANCHESTER, England 

PEP Guardiola amesema, John Stones 
amethibitisha kwamba yeye anafiti 
pale Manchester City baada ya ushindi 
dhidi ya Manchester United kwenye 
mechi ya hatua ya nusu fainali ya 
Kombe la EFL.

Stones alifunga bao lake la kwanza 
kwa City tangu Novemba, mwaka 
2017 na Fernandinho akafunga lingine 
kwenye ushindi wa magoli 2-0 katika 
dimba la Old Trafford, Jumatano usiku 
na kutinga fainali ambapo sasa wa-
tacheza na Tottenham.

Mlinzi huyo amekuwa kwenye 
kiwango kizuri msimu huu, na Guar-
diola hakusita kumsifia Stones, 
ambaye alionekana kama vile 
hana namba kwenye kikosi 
hicho.

“Alionyesha kiwango 
cha kuvutia kabisa, la-
kini jambo la muhimu ni 
kwamba anaweza kufanya 
kitu chochote ambacho 
alikuwa hawezi kuki-
fanya , kucheza mechi 
nne, tano, sita mfu-
lulizo. Hilo ni muhimu,” 
alisema akiwaambia 
waandishi wa habari.

“Aliweza kumdhibiti 
(Marcus) Rashford, am-
baye amekuwa hatari na 
mwenye akili, na pasi zake 
kwa Joao (Cancelo) zilikuwa 
zimesimama. 

“Wote kama timu, Fernandinho, na-
hodha wetu, walionyesha kiwango cha 
kuvutia. Aliusoma mchezo vizuri na 
kucheza kwa kiwango bora kabisa.

“Wachezaji wote (Ilkay) Gundogan, 
Raheem (Sterling), Phil (Foden)...timu 
yote ilifanya vizuri kwa ujumla.”

Inter Miami 
yamtaka Neville

Guardiola 
amwaga 
sifa kwa 
Stones

SHAQIRI 
KUBAKIZWA 

LIVERPOOL



MESSI NJIA MOJA

MGOMBEA urais wa Barcelona, Agusti Benedito, 
amesema hafikirii kama Lionel Messi mwenye umri 
wa miaka 33, ataongeza mkataba wake wa sasa, 
ambao unamalizika Juni mwakani. (Goal)

MESSI, CITY KITAELEWEKA

MANCHESTER City wanaamini wako mbele 
kwenye mbio za kumsajili, Lionel Messi kama raia 
huyo wa Argentina ataondoka Barcelona kipindi cha 
majira ya joto mwakani. (Telegraph - subscription 
required)

EVERTON KUMUUZA KEAN

EVERTON inatarajiwa kupokea ofa kwa ajili ya 
Moise Kean mwenye umri wa miaka 20, kutoka Paris 
St-Germain, ambako fowadi huyo wa timu ya taifa ya 
Italia anacheza sasa kwa mkopo. (Liverpool Echo)

OZIL HUYO FENERBAHCE

KIUNGO wa Arsenal, Mesut Ozil, mwenye umri wa 
miaka 32, amekubali mkataba wa miaka mitatu na 
nusu na klabu ya Uturuki ya Fenerbahce. (DHA)

WIJNALDUM AKWAMA

MAZUNGUMZO kati ya Liverpool na kiungo wa 
Timu ya Taifa ya Uholanzi, Georginio Wijnaldum 
mwenye umri wa miaka 30 yamesimama. (Sky 
Sports)

SON, SPURS SAFI

KLABU ya Tottenham Hotspur imefikia makubali-
ana na fowadi wa Korea Kusini, Son Heung-min 
mwenye umri wa miaka 28, na atasaini mkataba 
mpya utakaomweka klabuni hapo kwa muda mrefu. 
(Telegraph - subscription required)

SNODGRASS SOKONI

KLABU ya West Brom imefikia hatua nzuri ya ma-
zungumzo ya kumsajili winga wa Scotland, Robert 
Snodgrass mwenye umri wa miaka 33, kutoka West 
Ham. (Sky Sports)

RASHFORD GHALI DUNIANI

STRAIKA wa Manchester United na England, 
Marcus Rashford (23), ni mchezaji mwenye thamani 
kubwa zaidi duniani, kwa mujibu wa utafiti uliofany-
wa na Taasisi ya CIES na anatajwa kuwa na thamani 
ya euro milioni 165. (CIES Football Observatory)

CUTRONE KURUDI WOLVES

KLABU ya Wolves inafikiria kumwita straika wa 
Timu ya Taifa ya Italia, Patrick Cutrone (23), kutoka 
Fiorentina anakocheza kwa mkopo ili kwenda 
kuziba pengo la Raul Jimenez ambaye ni majeruhi. 
(Mail)

TRAORE AGOMBEWA

WEST Ham na Wolves zinapambana kuwania 
saini ya mshambuliaji wa Ajax na Timu ya Taifa ya 
Burkina Faso mwenye umri wa miaka 19, Lassina 
Traore. (De Telegraaf, via Sun)

VILLA YAMWEKA 
SOKONI GREALISH

ZISIKUPITE

HABA
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DONDOO ZA SOKA 
MAGAZETI YA ULAYA

MANCHESTER, England 

M
ANCHESTER United wa-
nahitaji kujiandaa tayari 
kutumia pauni milioni 90 
kama wakihitaji kuinasa 

saini ya Jack Grealish kutoka Aston 
Villa, kwa mujibu wa gazeti la Daily 
Mail.

Nyota huyu raia wa England bado 
anaendelea kuhusishwa na uhamisho 
wa kutijiunga na klabu hiyo Old Traf-
ford licha ya United kuamua kum-
sajili, Donny van de Beek msimu wa 
majira ya joto uliopita.

Grealish amekuwa kwe-
nye kiwango cha kuvutia

 pale Villa msimu huu, aki-
wa ametoa jumla ya asisti

 mbalimbali na kufunga
 magoli 15 kwa pamoja 
kwenye mechi zake 15
 za Ligi Kuu England al-

izocheza msimu huu.
Aston Villa wanatambua na kuku-

baliana na ukweli nyota huyo mwe-
nye umri wa miaka 25 atashawishiwa 
kwenda sehemu nyingine, lakini 
vyanzo vingine vinasema watahitaji 

kuruka kiunzi cha dau kubwa kuinasa 
saini yake.

Grealish alisaini mkataba mpya na 
Villa Septemba, mwaka jana, na mka-
taba wake wa sasa utashuhudia ak-
iendelea kuitumikia klabu hiyo hadi 
mwisho wa msimu wa 2024-25, ikiwa 
hatakamilisha uhamisho wowote.

Paul Dybala kutoka Juventus pia 
anatajwa kuwa kwenye malengo 
ya United, hata hivyo, mpango huu 
wa kocha Ole Gunnar Solskjaer 
unaonekana kutokuwa na matumaini 
ya kufanikiwa katika dirisha hili la 
Januari.

    Yataja kiasi cha fedha wanachotakiwa 
United kulipa ili kunasa saini ya nyota huyo...
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Na Mwandishi Wetu

KAMPUNI ya Bima ya NIC 
imetangaza kuwa mdhamini 
mkuu wa mbio za Goba Hills 
Marathon kwa msimu huu am-
bazo zimeandaliwa na klabu ya 
Goba Roads Runners (GRR) na 
zitafanyika Januari 31, mwaka 
huu kwenye viwanja vya Shule 
ya Sekondari Goba jijini Dar es 
Salaam.

Kauli mbiu ya mbio hizo 
mwaka huu ni “Kimbia, Okoa 
Maisha ya Mama na Mtoto” am-
bapo lengo kuu ni kuboresha 
afya ya mama na mtoto kwa 
kuboresha mazingira   ya hos-
pitali hasa wodi za kujifungulia 
za wanawake.

Hii ni mara ya pili kwa mbio 
hizo kufanyika baada ya ma-

fanikio ya msimu wa kwanza 
wa mbio hizi uliyofanyika Feb-
ruari, mwaka jana.

Akizungumza jijini jana, 
wakati wa kutangaza kud-
hamini mbio hizo, Mkurugenzi 
Mtendaji NIC, Dk. Elirehema 
Doriye, alisema kampuni yao 
inajivua kuwa mdhanini mkuu 
wa mbio hizo na mwaka huu 
watatoa kiasi cha Sh. milioni 25 
kufanikisha mashindano hayo.

Dorye alisema michezo kwa 
siku hizi ni ajira na ili ajira ipita-
kane uwekezaji mkubwa una-
hitaji na anaamini udhamini 
wao utachangia kuzalisha wa-
nariadha ambao wataiwakili-
sha nchi kwenye mashindano 
mbalimbali ya kitaifa na ki-
mataifa.

Kiongozi huyo aliwakumbu-

sha Watanzania kutaka bima 
kwenye michezo ni muhimu 
kwani pale mchezaji an-
apoumia na kuwa nje ya uwan-
ja anahitaji kuendelea kuishi 
maisha yake ya kila siku na 
hivyo wao NIC wapo kwa ajili 
ya kutoa hitaji hilo.

Kwa upande wake, Mwe-
nyekiti wa Goba   Hills Mara-
thon, Benson Luoga, alisema 
kuwa mbio hizo zitakuwa za 
kilomita 42.2, kilomita 21.1, 
kilomita 10 na za kilomita tano 
maarufu ‘Family Run’.

Luoga alisema usajili kwa 
ajili ya kushiriki mbio hizo Sh. 
30,000 na tayari usajili  ume-
shafunguliwa na washiriki 
wameanza kujisajili kupitia to-
vuti ya klabu ambayo ni www.
grr.co.tz.

Na Mwandishi Wetu 

W
ACHEZAJI wa gofu kutoka 
sehemu mbalimbali hapa 
nchini wanatarajia kupam-
bana katika mashindano 

ya Johnnie Walker Waitara ambayo ya-
mepangwa kufanyika Januari 21, mwaka 
huu kwenye viwanja vya gofu vya Lugalo 
jijini Dar es Salaam.

Mashindano hayo ya siku
 moja yameandaliwa na 

Klabu ya Gofu ya Lugalo na 
kudhaminiwa na kinywaji
 cha Johnnie Walker kina-

chosambazwa na Kampuni
 ya Bia ya Serengeti na ya-

natarajia kuwashirikisha
 zaidi ya wanamichezo 150.

Awali mashindano haya yenye mvuto 
wa aina yake na ambayo pia yatawaleta 
wachezaji gofu wa kulipwa, yalitarajiwa 
kufanyika mwezi uliopita.

Mwenyekiti wa klabu ya Lugalo 

Brigedia Jenerali mstaafu, Michael 
Luwongo, alisema maandalizi yote 
ya michuano hiyo yamekamilika na 
anawataka mashabiki wa mchezo huo 
kujitokeza siku ya mashindano.

“Tunayofuraha kuutangazia umma 
kuwa maandalizi ya mashindano yetu 
yapo katika hatua nzuri. Pia tunapenda 
kutoa shukrani zetu kwa wadhamini 
wetu Kampuni ya Bia ya Serengeti (SBL) 
kupitia kinywaji cha Johnnie Walker 
ambao ndiyo wanawezesha mashindano 
haya makubwa kabisa hapa nchini 
kuweza kufanyika,” alisema Jenerali 
Luwongo.

Alifafanua SBL imekuwa mdhamini 
mzuri kwenye mashindano hayo na 
kuongeza kuwa ni mdau mkubwa katika 
maendeleo ya michezo hapa nchini 
hususani mchezo wa gofu.

Mashindano ya Waitara hufanyika 
kila mwaka yakiwa na lengo kubwa 
kumwenzi Mkuu wa Majeshi mstaafu 
Generali George Waitara, kutokana na 
mchango wake kwa michezo ikiwa ni 

pamoja na kuanzisha michuano hiyo 
ambayo hufanyika katika viwanja vya 
Lugalo hapa jijini.

Meneja wa pombe kali wa SBL, Minga 
Lumuli alisema Johnnie Walker inajivunia 
kuwa mshirika katika mashindano 
hayo yenye heshima kubwa ndani na 
nje ya nchi na kuongeza kinywaji hicho 
kitaendelea kusaidia maendeleo ya 
michezo ikiwa ni pamoja na gofu.

Kwa mujibu wa Lumuli, mashindano 
hayo yamegongana na maadhimisho ya 
miaka 200 tangu kuanza kutengenezwa 
kwa Whisky hiyo maarufu duniani 
na kuongeza kuwa kinywaji hicho 
kinafurahia kuadhimisha mafanikio yake 
ya kipindi chote hicho kwa kuungana 
na wachezaji wa gofu kutoka sehemu 
mbalimbali nchini.

“Wakati tukisherehekea miaka 200 
tangu kuanza kutengenezwa kwa JW 
ambayo kwa sasa ni wisky namba moja 
ulimwenguni, tunayofuraha kusafiri 
katika miaka yote hii tukiendelea kuwa 
imara na katika ubora ule ule,” alisema.

Na Mwandishi Wetu, MANYARA

TIMU ya Strong Coffee imeibuka 
kidedea baada ya kuichapa Strong 
Dry Gin mabao 2-0 katika mchezo 
wa fainali ya bonanza maalumu 
lililofanyika kwenye Uwanja wa 
Singe, Babati kwa lengo la kuuaga 
mwaka uliopita na kuukaribisha 
mwaka mpya wa 2021.

Bonanza hilo liliandaliwa na 
Kampuni ya Mati Super Brands na 
kushirikisha viongozi pamoja na 
wafanyakazi wote wa kampuni 
hiyo kutoka maeneo tofauti ya 
nchini.

Mabao katika mchezo huo 
yalifungwa na washambuliaji 
tegemeo wa timu hiyo ambao ni 
Johnson Mlay na Hassan Hamis.

Katika mchezo wa WAR, washin-
di walikuwa ni Strong Dry Gin 
wakati katika kukimbiza kuku 
upande wa wanaume aliyeshinda 
ni mfanyakazi wa kitengo cha 
Masoko, Kusiri na upande wa wa-
nawake Meneja Burudani wa The 
Champions lounge, Teddy aliibuka 
kidedea.

Mathias Masele aling’ara katika 
shindano la kula, alishinda mfan-
yakazi katika kitengo cha masoko 
na mauzo mkoani Tanga,  Mathias 
Masele.

Mapema katika ufunguzi wa 
bonaza hilo, Mkurugenzi, David 
Mulokozi, alisema lengo la 
bonanza hilo ni kudumisha umoja 
na ushirikiano miongoni mwao 
kuanza mwaka 2021 kwa furaha.

Mulokozi pia aliwashukuru 
wafanyakazi wa kampuni hiyo 
kuwaahidi wataendelea kufanya 
kazi kwa kufuata misingi na 
weledi katika kipindi cha mwaka 
huu.

Bonanza la 
Mati lafana 
Manyara

MICHUANO YA JOHNNIE 
WALKER WAITARA YAIVA

NIC yaibeba Goba Hills Marathon

Mwenyekiti wa Klabu ya Gofu ya Lugalo Brigedia Jenerali mstaafu, Michael Luwongo (aliyeshika chupa), aki-
furahia zawadi ya kinywaji cha Johnnie Walker baada ya Kampuni ya Bia ya Serengeti (SBL), kutangaza ud-
hamini wa mashindano ya mchezo huo yatakayofanyika hivi karibuni. Kulia ni Mkurugenzi wa Masoko wa SBL, 
Mark Mugisha na Kepteni wa klabu hiyo, Japhet Masai (kushoto) na Minga Lumuli. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Mkurugenzi Mtendaji wa Kampuni ya Bima ya NIC, Dk. Elirehema 
Doriye (kushoto), akimkabidhi mkataba wa udhamini wa mbio za Goba 
Hills Marathon 2021, mratibu wa mbio hizo, Benson Luoga, jana, jijini 
Dar es Salaam. PICHA: MPIGAPICHA WETU
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Na Saada Akida

K
OCHA Mkuu wa Simba Mbelgiji, 
Sven Vandenbroeck, amewam-
wagia sifa wachezaji wake kwa 
kuonyesha kiwango cha juu ka-

tika mechi ya marudiano dhidi ya FC Plati-
num na kutinga hatua ya makundi kwenye 
michuano ya Ligi ya Mabingwa Afrika, ki-
tendo hicho ni cha kupongezwa.
Mabingwa hao watetezi wa Ligi
 Kuu Tanzania Bara, Simba wal-
isonga mbele katika mashinda-
no yao ya kimataifa kwa jumla

 ya mabao 4-1.

Akizungumza na gazeti hili jijini Dar es 
Salaam jana kabla ya kikosi cha timu hiyo 
kwenda Visiwani Zanzibar, Sven alisema 
matokeo ya mechi hiyo yalikuwa mazuri na 
kilichomfurahisha ni baada ya wachezaji 
wake kufuata maelekezo aliyoyatoa wakiwa 
kwenye mazoezi.

Sven alisema mechi ilikuwa ya ushindani 
mkubwa baada ya wapinzani wao kucheza 
kwa kuzuia katika dakika 45 za kipindi cha 
kwanza hali ambayo ilimpa wakati mgumu 
kwa ‘Plan A’ kutokana na muda mrefu wap-

inzani wao kukaa nyuma na kuwabana 
wachezaji wake kucheza soka lililozoeleka.

“Ilikuwa mechi ngumu na ushindani kwa 
sababu waliingia kwa kutaka kuzuia, ila 
wachezaji wangu walifuata maagizo nili-
yowapa na kila mmoja alionyesha kiwango 
kizuri na kufanikiwa kufuzu na kucheza 
hatua ya makundi ya michuano hiyo.”

“Kulingana na jinsi ya wapinzani wetu 
walivyoingia, na sisi kupata matokeo hayo 
niwapongeze wachezaji wangu wamepam-
bana kwa dakika 90 kutafuta kile kilichoku-
wa kikitarajiwa na kila mshabiki wa Simba,” 
alisema Sven.

Kocha huyo alisema mbali na uwezo wa 
timu, pia alifurahishwa na kiwango cha 
mchezaji mmoja mmoja ambapo kila mmo-
ja alifanya majukumu ipasavyo hasa katika 
kipindi cha pili ambacho FC Platinum wali-
ingia kwa kubadilika na kutaka kutafuta 
bao. Aliongeza sasa kikosi chake kinajipan-
ga kutumia mashindano ya Kombe la Map-
induzi kwa ajili ya maandalizi ya mzunguko 
wa pili wa Ligi Kuu Tanzania Bara.

Naye Beki wa Simba, Erasto Nyoni, alise-
ma  juzi wachezaji, benchi la ufundi pamoja 
na viongozi wa timu hiyo wameufananisha 
ushindi huo na salamu za mwaka mpya wa 

2021.
“Kuhusu penalti ya kwanza kwenda kupi-

ga ilikuwa ngumu lakini baada ya wachezaji 
wenzangu wote walitaka nipige, ikanipa 
ujasiri na kujiamini kwamba hii ni ishara 
nzuri kwetu ya kusonga mbele, hivyo tuliji-
amini na kwenda kufunga bao la kwanza,” 
alisema Nyoni.

Wakati huo huo aliyekuwa Waziri wa 
Mazingira na Muungano, Januari Makamba 
alisema uamuzi wa viongozi kuungana 
‘mkono’ linapokuja jambo ambalo linaleta 
manufaa ya nchi unasaidiwa timu shiriki 
kupata matokeo mazuri.

“Tuwapongeze Simba na Namungo FC, 
wameipeperusha vyema bendera ya Tan-
zania, inapofika jambo hilo basi hizi itikadi 
zetu za U-Yanga na U-Simba tuziweke pem-
beni na kutakiwa kuungana nao wawakili-
shi hao kupigania jambo la nchi, kama ilivyo 
sasa ushindi wa hizo timu zimeongeza poin-
ti tatu, zitakazotusaidia mwakani kuingiza 
timu nne,” alisema Januari.

Simba ilianza michuano hiyo ya Ligi ya 
Mabingwa Afrika kwa kucheza dhidi ya 
Plateau United ya Nigeria na ilisonga mbele 
kwa ushindi wa bao 1-0, walilolipata ugenini 
huku ikilazimishwa suluhu hapa nyumbani.

Simba: Tumetekeleza

Na Adam Fungamwango

MASHINDANO ya kuwania ubingwa 
wa Kombe la Mapinduzi yanataraji-
wa kuendelea tena leo kwa vigogo 
wa soka nchini kushuka dimbani 
kuwania pointi muhimu za michua-
no hiyo inayofanyika kila mwaka 
Visiwani Zanzibar.

Yanga iliyoanza kampeni ya 
kuwania taji hilo kwa kutoka suluhu 
dhidi ya Jamhuri, leo itavaana na 
Namungo FC jioni katika mechi 
yake ya mwisho ya hatua ya 
makundi wakati Simba inachuana 
na wenyeji Chipukizi kuanzia saa 
2:15 usiku, mechi zote zilifanyika 
kwenye Uwanja wa Amaan.

Kikosi cha Cedric Kaze kina-
kutana na Namungo ambayo pia 
imesonga mbele katika mashindano 
ya kimataifa ya Kombe la Shirikisho 
Afrika dhidi ya Al Hilal Obeid kwa 
ushindi wa jumla wa mabao 5-3.

Ofisa Habari wa Yanga, Has-
san Bumbuli, alisema kwa muda 
mrefu sasa hawajalitwaa kombe 
hilo, msimu huu wamepeleka kikosi 
kamili ambacho wanaamini kita-
pambana na hatimaye kufanya kile 
kinachotarajiwa na mashabiki wa 
timu hiyo.

Bumbuli alisema mchezaji wao 
ambaye amekuwa kipenzi cha 
wanachama na mashabiki wa timu 
hiyo, Saido Ntibazonkiza huenda 
akarejea tena uwanjani baada ya 
kutoonekana katika mechi ya kwan-
za kwa sababu ya kuwa majeruhi.

“Hatuangalii tulipojikwaa, na ko-
cha ametambua upungufu wa mechi 
ya kwanza. Huenda leo akamtumia 
Saido aliyekuwa majeruhi kwa 
sababu tunahitaji kujiweka pazuri 
na kutinga hatua ya nusu fainali,” 
alisema Bumbuli.

Naye Kocha Mkuu wa Simba, 
Sven Vandenbroeck, amesema 
wako tayari na kamili kwa mchezo 
huo wa kwanza na kwake anaipa 
umuhimu mkubwa michuano hiyo.

Sven alisema wanaingia katika 
michuano hiyo wakiwa hawaidha-
rau, na kuweka pembeni mafanikio 
waliyopata ya kutinga hatua ya 
makundi kwenye mashindano ya ki-
mataifa ya Ligi ya Mabingwa Afrika.

“Sisi lengo letu ni kuchukua kila 
kombe katika mashindano ambayo 
tunashindania, hata hilo Kombe la 
Mapinduzi tunalihitaji pia,” alisema 
kocha huyo.

Simba, Yanga 
kujiuliza Z’bar
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    Kocha ajivunia kiwango, yahamishia dozi Mapinduzi...

Beki wa Simba, Shomary Kapombe (kulia), akiruka juu ili kuondoka na mpira dhidi ya mchezaji wa FC Platinum katika 
mechi ya marudiano ya Ligi ya Mabingwa Afrika iliyochezwa kwenye Uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam 
juzi. Simba ilishinda mabao 4-0. PICHA: JUMANNE JUMA


